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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบด ีที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา 09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  ๕ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๗ นายอนุพงษ์  ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายศักดิ์ดา  อุปค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
๑๒ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
13 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายเจริญ  สุรินสม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 
  ๖ นายมงคล  วงศ์แก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางม่วง หมู่ 9 
  ๗ นายอภิชาติ  สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
  ๘ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
  ๙ นางสาวณฐัธิณี   แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๐ นายนพดล มาละเงิน  ผู้ใหญ่บ้านปันง้าว หมู่ 7 
11 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
12 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13 นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช  ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ 4 
14 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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15 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
17 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายศักดิ์ดา อุปค า  - เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบคือ ขอเชิญ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช โดยอ าเภอห้างฉัตรร่วมกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดกิจกรรม       
จิตอาสาพัฒนา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ผมจึง
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน หากท่านใดไม่มี
ให้ใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมกันในเวลา 08.00 น. ครับ  และผมขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาและการประชุมเรียบร้อยผ่านไปได้
ด้วยดี 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ แรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกสภา

 ท่านใด แจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศรีษะ    
 และเสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร  “รับรองรายงานการประชุม”     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับรองรายงานการประชุม”    โปรดยกมือขึ้นครับ   
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 มติ เอกฉันท์  ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไ ม่มี-,             
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
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ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อปุค า  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 
3 รายการ ดังนี้ 

4.1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตัวละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 
11,000.-บาท (ครุภัณฑ์ส านักงาน) รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

4.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท  
เป็นเงิน 4,000.-บาท(ครุภัณฑ์ส านักงาน) รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

4.1.3  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
9,500.-บาท เป็นเงิน 19,000.-บาท (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) รายละเอียด
แนบท้ายญัตติ  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)    

ตั้งเป็นรายการใหม ่จ านวน 3 รายการ ขอให้นายกฯ อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ 
ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภาทีละรายการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ

 

4.1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตัวละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท  
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

นางอ าไพ  อวนศร ี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตั้งเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตัวละ 5,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
11,000.-บาท ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะทั้งสองตัวนี้จัดซื้อให้กับท่านรองนายกฯ            
ทั้งสองท่าน เนื่องจากโต๊ะท างานที่มีอยู่เป็นโต๊ะเก่า สภาพค่อนข้างช ารุด ถึงแม้ว่าทาง
เจ้าหน้าที่ได้ท าการปรับปรุงให้บ้างแล้ว และหากได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลให้    
โอนเงินงบประมาณฯ ในครั้งนี้ให้จัดซื้อโต๊ะ โต๊ะท างานเก่าทั้งสองตัวจะมอบให้งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยน าไปใช้งานต่อไป ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็น
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้สภาพิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน จ านวน 360,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 137,800.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   11,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 126,800.-บาท  
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โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1.9 โต๊ะเหล็ก จ านวน 11,000.-บาท          
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 2 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ โต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 66 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร มีลิ้นชักกลาง 1 
ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ ปี 2563 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่นเป็นไป
ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายนเรศน์  ถาวร -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ญัตติขอโอนเงินมาจัดซื้อโต๊ะท างานให้กับท่านรองนายกฯ ทั้งสอง
ท่านนี้ ผมเห็นชอบครับ เนื่องจากโต๊ะท างานท่านรองนายกฯ ใช้งานมานานและช ารุด 
ผมจึงสนับสนุนให้จัดซื้อโต๊ะตัวใหม่ เพ่ือเป็นการต้อนรับท่านรองนายกฯ ทั้งสองท่าน
ด้วยครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี -  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสองรายการเป็นรายการเดียวกัน โต๊ะเป็น
โต๊ะไม้ อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ผมได้ไปขอในส่วนงานต่าง ๆ ให้ท่านรองนายกฯ   
ได้มีโต๊ะท างานก่อน โดยมีการปรับปรุงด้วยการใส่กระจก แต่ตัวโต๊ะก็ยังช ารุด 
งบประมาณท่ีโอนมาจัดซื้อไม่กระทบกับด้านอ่ืนๆ เลย ใช้เงินในหมวดค่าเช่าบ้านของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งค่าเช่าบ้านที่ตั้งไว้เป็นประมาณการว่าข้าราชการที่จะโอน(ย้าย) 
มาจะเบิกค่าเช่าบ้าน เช่น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งไว้ แต่ไม่ได้เบิกและมีอีกหลายคนที่ยัง
ไม่ได้ท าเรื่องขอเบิกจ่ายเช่นกัน จึงเป็นเงินเหลือจ่ายที่น ามาเบิกจ่าย ในส่วนของ
เครื่องตัดหญ้า เทศบาลเรามีทั้งหมด 5 เครื่อง มีการใช้งานและซ่อมบ ารุงมาโดย
ตลอด งานป้องกันฯ และงานช่างได้เอาไปใช้งาน ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขอให้ไปด าเนินการตัดหญ้า 
เช่น อ าเภอห้างฉัตร ก่อนหน้านี้ได้เอาไปซ่อมแซมทั้ง 5 เครื่อง มี 3 เครื่องพอซ่อมได้
ราคาไม่สูง แต่อีกสองเครื่องราคาซ่อมแซมอยู่ที่เครื่องละสามพันกว่าบาท ผมจึง   
มองว่าไม่คุ้มกับเงินงบประมาณที่เสียไป จึงขอโอนเงินงบประมาณมาซื้อใหม่จะดีกว่า  

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ผมเห็นชอบกับการจัดซื้อโต๊ะท างานให้กับท่านรองนายกฯ ครับ เนื่องจากตัวเดิม
ค่อนข้างช ารุด แต่ก่อนจัดซื้อให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสียไป 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
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จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ   ส าหรับจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2  ตัว ของรองนายกฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ส าหรับจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2  ตัว ของรองนายกฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์) 
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก จ านวน 2 ตัว ตัวละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท  
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) มติ เอกฉันท์ ด้วยเสียง๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,            
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

 

  4.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท  เป็นเงิน 
4,000.-บาท (ครุภัณฑ์ส านักงาน) รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตั้งเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 
4,000.-บาท(ครุภัณฑ์ส านักงาน)เก้าอ้ีทั้งสองตัวนี้จัดซื้อให้กับท่านรองนายกฯ         
ทั้งสองท่าน เนื่องจากเก้าอ้ีตัวเดิมช ารุดมาก จึงขออนุมัติจัดซื้อใหม่ และหากได้รับการ
อนุมัติจากสภาเทศบาลให้โอนเงินงบประมาณฯ ในครั้งนี้ให้จัดซื้อ เก้าอ้ีท างานเก่า         
ทั้งสองตัวจะมอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน าไปใช้งานต่อไป ดังนั้น จึงขอ
โอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้สภา
พิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน        
ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน จ านวน 360,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 126,800.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    4,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 122,800.-บาท  

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1.10 เก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 4,000.-
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 2 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท ส าหรับใช้ในงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ เก้าอ้ีพนักพิงสูง 
ปรับเอนได้ มีที่วางแขนบุหนังเทียม ปรับสูง-ต่ าได้ด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาท าจากเหล็ก
ชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ  จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณฑ์  เนื่ องจากไม่ ปรากฏตามบั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ส านั ก
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งบประมาณ  ปี 2563 เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นไป
ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น  ด่ วนมาก  ที่  มท  0808.2/
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปราย 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ   ส าหรับจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2  ตัว ของรองนายกฯ  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ส าหรับจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ของรองนายกฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์) 
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 4,000.-
บาท(ครุภัณฑ์ส านักงาน)มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,            
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
 

4.1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500.-
บาท เป็นเงิน 19,000.-บาท (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) รายละเอียดแนบท้าย
ญัตติ 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตั้งเป็น
รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
9,500.-บาท เป็นเงิน 19,000.-บาท (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) เครื่องตัดหญ้า   
ทั้งสองเครื่องที่จัดซื้อเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือให้พนักงาน
ได้มีเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้สภาพิจารณา
ด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน        
ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน จ านวน 360,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 122,800.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จ านวน   19,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 103,800.-บาท  
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โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.4.1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จ านวน 19,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 2 เครื่อง ๆ 
ละ 9,500 .-บาท ส าหรับใช้ ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2563 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - เชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
  

นายปริญญา สุวรรณศร -  ผมเห็นชอบกับการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าทั้งสองเครื่อง แต่ก่อนจัดซื้อให้พิจารณาถึง
ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีเสียไป 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ   ส าหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ส าหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์) 
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500. -บาท 
เป็นเงิน 19,000.-บาท (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 
เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

 
4.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้ 

4.2.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ประเภท รถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี จ านวน 
2 คัน คันละ 102,300.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600.- บาท รายละเอียด
แนบท้ายญัตติ 
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    4.2.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ส าหรับ

จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๙๐๓,๔
9๑.7๗ บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๕๐๘.๒๓ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,400,000.-บาท  รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

 
นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีฯ ในการขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 รายการ ขอให้นายกฯ 

อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภาทีละรายการ เพ่ือให้
สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ
4.2.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภท รถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี จ านวน 2 คัน   
คันละ 102,300.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600.- บาท รายละเอียด     
แนบท้ายญัตติ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี 
จ านวน 2 คัน คันละ 102,300.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600.- บาท 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จากสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

เพ่ือด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถสามล้อเครื่อง แบบกระบะ
บรรทุก โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ เนื่องจากส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ไว้  ดังนี้ 

 
ประเภทครุภัณฑ์  : รถสามล้อเครื่อง แบบกระบะบรรทุก 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน        ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด     ครุภัณฑ ์
ประเภท   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
วงเงินงบประมาณ จ านวน  204,600  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์สามล้อเครื่องแบบกระบะ ขนาด 150 ซีซี  จ านวน 2 คัน 
 โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ 
(1) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว 4 จังหวะ 
(2) มีปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 150 ซีซี 
(3) ระบบสตาร์ทไฟฟ้าและคันสตาร์ทเท้า 
(4) เป็นระบบขับเคลื่อนชนิดเพลาขับ หรือดีกว่า 
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(5) ระบบเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 
(6) ระบบเบรกหน้า–หลัง เป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า 
(7) มีกระบะบรรทุกท้าย มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 110 ซม. และความยาก

ไม่น้อยกว่า 170 ซม. 
(8) ติดตั้งระบบไฟสัญญาเลี้ยวซ้ายและขวา พร้อมไฟส่องสว่างด้านหน้า 

 

 เหตุผล 
ด้วยกิจการจัดการขยะมูลฝอย งานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ซึ่ง

รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร  
และน าไปก าจัดในศูนย์ก าจัดขยะมวลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง         
ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบจัดเก็บขยะดูแลพื้นที่ภายในเขตปกครองเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล จ านวน ๗ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ ๖๕.๗๐ ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร
ประมาณ ๖,๖๔๐ คน มี ๓,๑๔๐ ครัวเรือน (โดยประมาณ) โดยในเขตพ้ืนที่มี
หน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยงาน อาทิเช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
๒ แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมประจ าอ าเภอ จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลอ าเภอ     
ห้างฉัตร จ านวน ๑ แห่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์อนามัยชาวเขาฯ  
ส านักงานเกษตรอ าเภอ และนอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของอ าเภอห้างฉัตรที่มี   
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และร้านค้า  สถานีน้ ามันขนาดใหญ่ อยู่เป็นจ านวนมาก  

สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ล้วนเป็นผู้ก่อปริมาณขยะทั้งสิ้น 
โดยปริมาณขยะคิดเป็น ๖.๖๐ ตัน/วัน หรือประมาณ ๒๐๐ ตัน/เดือน คิดเป็น
ปริมาณขยะทั้งปี ๒,๔๐๐ ตัน (๒๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม) แต่ปริมาณขยะที่สามารถ      
ขนย้ายไปสู่การก าจัดได้เพียงวันละ ๓ – ๔ ตัน/วัน ซึ่งขยะที่สามารถจัดเก็บได้เป็น
เพียงขยะมูลฝอย จ านวนหนึ่งและยังตกค้างในชุมชนอีกจ านวนหนึ่ง คิดเป็นอัตรา
ประมาณ ๔ - ๕ ตัน/วัน อันเนื่องจากรอบในการจัดเก็บไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บ
ได้ทั้ง ๗ หมู่บ้านในหนึ่งวัน และนอกจากนี้ยังมีขยะประเภทขยะอันตรายที่ยังคง
ตกค้างในชุมชนรอการจัดเก็บอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่
บ่อยครั้งอันเนื่องจากรถบรรทุกขยะที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บ เทศบาลต าบลห้างฉัตร -  
แม่ตาลมีเพียง ๑ คัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ยกเทด้วยระบบไฮโดรลิก โดยวิ่งจัดเก็บ
ขยะวันละ ๒ เที่ยว น าขยะไปก าจัดในที่ที่ก าหนดได้แก่ ศูนย์จัดการขยะมวลรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง โดยมีรถสามล้อเครื่อง (ซาเล้ง) เป็นรถสนับสนุน
การจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนที่ตามหมู่บา้น อันเนื่องจากพ้ืนที่ของเขตรับผิดชอบเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทั้ง ๗ หมู่บ้าน มีการปลูกบ้านในลักษณะตามตรอก ซอก ซอย 
ที่มีลักษณะเส้นทางคับแคบ โดยทุกหมู่บ้านจะมีซอยขนาดเล็กที่รถบรรทุกขยะ      
ไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บขยะได้ จึงต้องมีการจัดหารถสามล้อเครื่องในการขนถ่ายขยะ
จากซอยที่มีขนาดเล็กในหมู่บ้าน และน ามาจัดส่งให้รถบรรทุกขยะเพ่ือน าไปก าจัดฯ  
แต่ด้วยรถสามล้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรมอันเนื่องจากการใช้งาน  
ซึ่งรถคันดังกล่าวได้มีการจัดซื้อมาปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หรือ
ประมาณ ๘ ปี  (ปรากฏตามภาพประกอบ) โดยปัจจุบันสามารถใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้เพียง ๑ คัน เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมให้มาใช้งานได้  โดยรถสามล้อที่ใช้อยู่    
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ก็มีสภาพทรุดโทรอย่างมากมีการซ่อมบ ารุงและเกิดความช ารุดในระหว่างปฏิบัติเป็น
ประจ า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี โดยรถสามล้อทั้ง     
๒ คัน ได้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕,๕๓๐ 
บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใช้งบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุง 
๑๙,๐๒๐ บาท ซึ่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๗ (๒๙%) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ปัจจุบันรถสามล้อสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งคัน โดยช่างแจ้งว่ารถสามล้อคนที่
สองไม่สามารถซ่อมแซมหรือหาอะไหล่ส าหรับการซ่อมได้ คณะผู้บริหารฯ ได้มีความ
พยายามที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการจัดหา แต่ด้วยงบประมาณ     
ในการจัดหาที่มีจ ากัดท าให้เกิดผลกระทบในงบพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนที่ที่เป็นความ
จ าเป็นและต้องการของประชาชนทุกปี ประกอบกับยอดงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) ยอดงบประมาณรับจริง 
จ านวน ๒๐๗,๖๙๖,๐๘.๕๙ บาท ซึ่งต่ ากว่าประมาณการไว้ถึง ๒๖,๘๔๙,๗๙๑.๔๑ 
บาท  ซึ่งจะส่งผลให้การประมาณการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ที่ก าลังจะด าเนินการลดลงจากที่เคยจัดท าประมาณการไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ล้าน ซึ่งหากจะน าแผนงาน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ก็จะส่งผลให้งบประมาณที่จะใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ
ในเรื่องงบรายจ่ายประจ า งบด าเนินงาน และงบลงทุนทุกประเภทซึ่งล้วนมีความ
จ าเป็นและต้องตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบฯ ก าหนด ท าให้อาจจะต้องตัด
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการสนับสนุนการจัดเก็บขยะออกไป จึงเป็น
ปัญหาทางบริหารในการจัดเก็บขยะซึ่งจะส่งผลและสร้างความเดือดร้อนในทางตรง
และทางอ้อมต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับบริการในอนาคตได้ ซึ่งหากรถที่ปฏิบัติงาน
มีเพียงหนึ่งคันหากเกิดความช ารุดเสียหาย หรือต้องเข้ารับการซ่อมบ ารุงใน
ระยะเวลาหลายวัน ปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชนจะมีจ านวนมากท าให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาโรคระบาดต่างๆ เกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุมัติ
งบประมาณที่มิได้คาดหมายไว้ไปด าเนินการแก้ไข หรือหากไม่มีงบประมาณที่จะ
บริหารจัดการได้ก็จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง และ
อาจจะน ามาซึ่งการละเลยและการไม่มีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ   

การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 
๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกอบ มาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึงเห็นเป็นการสมควรขอความเห็นชอบ
พิจารณาขอใช้เงินงบประมาณ ประเภทเงินสะสม  เพ่ือการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวมา
มาใช้ในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเกิดเหตุตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นต่อไป 

 



~ ๑๑ ~ 
 
 
 
     ตามหลักการและเหตุผลที่ได้แถลงไป เนื่องจากว่ารถของเรามีอยู่แล้วแต่  

มันเสีย เหตุผลของเราก็คือเราได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในต าบล และน า
ขยะไปก าจัดที่ อบจ.ล าปาง ปัจจุบันเราจัดเก็บขยะมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มี
โรงเรียนในระดับประถมอีกสองแห่ง และโรงเรียนประจ าอ าเภออีกหนึ่งแห่ง การที่เรา
จะมีรถเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ ซึ่งที่ผ่านมารถเรามีสองคันแล้วก็เสียไป 1 คัน   
ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากรถของเราเสียไป1 คัน ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้ท่านสมาชิกสภาเห็นความส าคัญกับการจัดซื้ อรถ  
ซาเล้ง เป็นการช่วยให้ไม่มีขยะตกค้างในของหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านจะมีซอยเล็กๆ เราจึง
มีความจ าเป็นเนื่องจากหมู่บ้านของเรามีตรอก ซอย รถบรรทุกขยะขนาดใหญ่          
ไม่สามารถเข้าไปได้ ก็เลยต้องใช้รถสามล้อซาเล้ง ในปัจจุบันรถเรามีสองคัน เสียไป
หนึ่งคัน ใช้ได้ 1 คัน รถที่ใช้อยู่ก็เหมือนคนป่วยอย่างหนัก จึงมีความจ าเป็นที่จะขอ
อนุมัติต่อสภาซึ่งเป็นครุภัณฑ์ต้องขออ านาจของสภา ในการจัดซื้อตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ หากถามว่าเราไม่มีเงินแล้วจ่ายอย่างไร เราขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม     
ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการบริการประชาชน 
ได้ท าตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยในการขอความเห็นชอบขอใช้เงิน
งบประมาณประเภทเงินสะสมเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์มาใช้ปฏิบัติงานก่อนที่จะเกิดเหตุคือ
รถไม่สามารถใช้งานได้ ก็อยากให้สภาพิจารณาถึงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสม
ของเรามีสองก้อน จะให้หัวหน้าส านักปลัดหรือท่านปลัด อธิบายว่าท าไมในการจัดซื้อ
เราต้องจ่ายขาดจากเงินสะสม เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาให้ทางท่านปลัดแจ้งนะคะว่า
เงินสะสมของเรามีจ านวนเท่าใด เชิญท่านปลัดค่ะ 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว -  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
ปลัดเทศบาลฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งระเบียบต่างๆ และรายงานยอดเงินสะสมที่มีอยู่

ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๗ซึ่ ง แก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม โ ดยระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และ
กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน       
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
 

การค านวณ การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓   
กองคลังฯ ได้ด าเนินการค านวณยอดเงินสะสมที่จะสามารถน ามาใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่ได้ ตามบันทึกฯ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องรายงานสถานะ
การเงินการคลัง เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ และเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ๕๖๓        ๑1,750,380.95  บาท 
หัก เงินฝาก ก.ส.ท.               (1,729,826.67) บาท 
บวก    รายการปรับปรุง (รับคืนรายจ่ายข้ามปีและรับช าระเงินรายได้ของปีเก่า)

                     206,558.44  บาท 
เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                         

10,227,112.72  บาท 
หัก เงินเดือน ค่าจ้าง (ฝ่ายประจ า) ๑,13๐,๐๐๐.๐๐ x 3 เดือน  

= 3,39๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  85,000 x 3 เดือน    =    255,000.00  บาท 
   (ค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,บ านาญ) 

 เงินเดือนผู้บริหาร สท. ๒๓๗,๓๖๐.๐๐ x 3 เดือน=   712,08๐.๐๐  บาท   
(4,357,080.00) บาท 

เงินส ารองจ่าย ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(4,761,940.00) บาท 
เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้จริง          1,108,092.72 บาท 

2. เงินทุนส ารองเงินสะสม                 9,543,746.85 บาท 

    หัก ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี                (7,142,910.00)บาท 

       เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
                  2,400,836.85 บาท 

  เงินส ารองจ่ายที่หักไว้ก็เพ่ือไว้จ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่นภัยแล้ง ลมพายุ หลังคาปลิว
น้ าท่วม ในปีใด อปท. มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้ในเฉพาะส่วนที่เกินโดยได้รับ
อนุมัติสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษ ี -  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดซื้อรถซาเล้งสอง

คันในส่วนของงานจัดเก็บขยะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาลอยู่
ในความดูแลของผมเอง ต้องเรียนก่อนว่าในภารกิจงานจัดเก็บขยะเรามีพ้ืนที่ 7 
หมู่บ้านด้วยกัน ปริมาณในการจัดเก็บขยะครั้งหนึ่งหลายตันที่ผ่านมาเกิดปัญหาโดย
สภาพบริบทของหมู่บ้านจะเห็นว่าหลายหมู่บ้านจะมีซอกซอยขนาดเล็ก เป็นเหตุผล
อย่างหนึ่งที่สภาได้เห็นชอบในการจัดซื้อจัดหารถซาเล้งไว้ในครั้งก่อนเมื่อปี 2557 
แต่ด้วยรถคันเก่าจัดซื้อเมื่อปี 2557 ตอนนี้ปี 2564 เกือบ 8 ปีที่ผ่านมาสภาพรถ  
ซาเล้งเป็นเช่นไร ผมได้ถ่ายรูปรถแนบมาให้สภาพิจารณาลงความเห็นเรียบร้อยแล้ว 
ต้องบอกว่าปัจจุบันรถซาเล้งของเราเขาซ่อมเกือบทุกสองอาทิตย์ มีอยู่หนึ่งคันที่อยู่  
ในอู่ซ่อมและช่างซ่อมได้แจ้งมาเรียบร้อยว่าไม่สามารถซ่อมได้ ปรากฏว่าเรามีรถซา
เล้งอยู่แค่หนึ่งคันในการขนถ่ายขยะจากตรอกซอกซอยมาใส่รถขยะคันใหญ่ของเรา 
ดังนั้นจะเห็นว่ามีการขออนุมัติซ่อมอยู่เสมอ จากเอกสารจะเห็นว่าสัดส่วนในการซ่อม
ขึ้นทุกปี วงเงินในการซ่อมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ของวงเงินขยะ
ที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี และจากการคาดการณ์คาดว่าปีหน้าหรือสองปีข้างหน้าวงเงินจะ
ขยับไปเรื่อย ๆ จนถึงไม่สามารถซ่อมได้ พอถึงตอนนั้นมาจะเกิดปัญหาขยะตกค้าง
ภายในหมู่บ้านแน่นอน และปัจจุบันหากรถคันนี้เข้าซ่อม ก็ต้องขอความอนุเคราะห์รถ
จากกองช่างในการน าไปใช้จัดเก็บขยะ เป็นรถกระบะ กง 2029 ล าปาง ในการ
ส ารองไว้เพ่ือขนถ่ายขยะจากตรอกซอกซอยมาใส่รถขยะ ที่ผ่านมาสภาเองก็ได้         
ยกญัตตินี้มาคุยกันพอสมควร ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสภาเป็นอย่างมากที่ได้    
ใส่ใจและเห็นความส าคัญกับงานจัดเก็บขยะ ซึ่งไม่เหมือนกับโครงการก่อสร้างที่ไป   
ลงกับหมู่บ้านของท่าน ท่านก็ใส่ใจกับการบริหารภายในเอง มีการพูดคุยว่าจะจัดหา
ครุภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นมาเพ่ือให้มีใช้ แต่ที่ผ่านมาเรามีปัญหาในเรื่องงบประมาณของ
ทางเทศบาลเรามีจ ากัดไม่สามารถที่จะน าไปจัดซื้อจัดหาได้ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก
ขยะขนาดใหญ่สองล้านสี่แสนกว่าบาทหรือรถซาเล้งเอง ที่ผ่านมามีงบประมาณเข้ามา
แทบไม่เพียงพออยู่แล้ว ในส่วนของข้าราชการประจ าเองไม่ได้นิ่งดูดาย พยายาม    
คุยกันตลอดว่าจะไปหางบประมาณจากที่ไหนมาเพ่ือจะจัดซ ื้อรถขยะ ที่ผ่านมางาน       
สาธารสุขเองก็ส่งโครงการจัดหารถขยะไปยังจังหวัด เพ่ือส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทุกปี ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับการจัดสรร
แม้แต่ครั้งเดียว หากต้องรอในปีต่อไปสภาพรถซาเล้งหรือรถขยะบรรทุกใหญ่ก็จะ      
สึกหรอลงไปทุกวัน มีปัญหาในเรื่องของการบ ารุงรักษาดูแล เพราะฉะนั้นท่านนายกฯ
เองก็เลยได้ท าญัตติเสนอต่อสภา เมื่อสถานะทางการคลังมีเงินสะสมเพียงพอในการ
เบิกจ่าย ในการจัดหาครุภัณฑ์ได้ จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้พิจารณาเพ่ือจะน าเงิน
ตัวนี้ไปใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนของด้านระเบียบกฎหมายเอง          
ที่เกี่ยวข้องในการใช้เงินสะสมก็ปรากฏอยู่ในระเบียบตัวเดียวเลยคือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการใช้เงินสะสม ในส่วนของ
ระเบียบมีหนึ่งตัวและหนังสือสั่งการมีอีกหนึ่งตัวที่ผมจะน าเรียนต่อสภาประกอบการ
พิจารณา ในส่วนของระเบียบเองระบุไว้เลยว่าเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองจะใช้ได้ก็ต่อด าเนินการสามเรื่องต่อไปนี้ (1) เป็นกิจการที่บริการชุมชน
และสังคม (2) เป็นกิจการที่น าไปเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
(3) เป็นกิจการที่บ าบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ถ้าเราดูสามเงื่อนไข การ
จัดซื้อรถขยะอยู่ในสองด้านด้วยกันคือด้านที่ 1 เป็นการบริการชุมชนและสังคม ไป
บริการจัดเก็บขยะให้พ่ีน้องประชาชน และด้านที่ 3 เป็นการบ าบัดความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน ผมขอขยายเพ่ิมเติมว่า วันนี้การบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนอาจจะไม่ตรงทีเดียวแต่ก็เป็นทางอ้อม หากขยะตกค้างในชุมชนเกิดการ
สะสมขึ้นสองถึงสามวัน ก็จะเกิดโรคระบาด ปัจจุบันมีพ่ีน้องหลายคนได้แสดงความ
คิดเห็นมายังเพจของเทศบาลว่ามีขยะตกค้างในหมู่บ้านของเขา ซึ่งจังหวะเราเอา    
รถต่าง ๆ เข้าซ่อม จะเห็นว่าถ้าเราเอารถเข้าซ่อมแซมในระยะที่ยาวปัญหาเกิดขึ้น
แน่นอน สองเรื่องนี้เข้าสองด้านแน่นอน หลักเกณฑ์ที่สองน ามาจากที่ท่านปลัดได้    
น าเรียนต่อสภาครับ เราได้กันเงินไว้สามเรื่องด้วยกัน คือเรื่องแรกต้องกันไว้ให้กองทุน
ส่งเสริมเงินฝากเทศบาล ก.ส.ท. อันที่สองกันไว้ส าหรับเงินเดือนทั้งหมดอย่างน้อย
สามเดือน อันที่สามต้องส ารองไว้อีก 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะเห็น
ว่าเงินสะสมของที่นี้คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เราตั้งงบประมาณไว้สี่สิบเจ็ดล้าน
หกแสนกว่าบาท ถ้าคิด 10% ของเงินที่ต้องกันไว้ก็ปรากฏตามตัวเลขที่แสดงใน
เอกสารที่ท่านปลัดได้น าเรียนต่อสภาไว้แล้ว เราต้องกันเงินทั้งสามตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะ
น าเงินไปใช้ได้ เป็นอ านาจของสภาว่าจะจัดซื้อได้หรือไม่ เอกสารตรงนี้ปรากฏใน
หน้าที่ 5 ในญัตติที่ได้เสนอต่อสภา จะเห็นว่าปัจจุบันเงินสะสมของเทศบาลต าบล        
ห้างฉัตรแม่ตาลมีอยู่ ๑1,750,380.95  บาท ตัวเลข 11 ล้านเป็นสะสมที่มีอยู่ใน
การคลังของเรา เพราะฉะนั้นต้องกันเงินไว้สามเรื่องที่ผมแจ้ง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัว
นี้ คุณลักษณะ ราคา ที่เราได้มา เสปกที่เราต้องการและราคาที่จะขออนุมัติตามที่
ท่านนายกฯ ได้น าเรียน ส่วนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องน าเรียนต่อว่า เป็น
กระบวนการทางพัสดุ อาจจะได้ราคานี้หรือราคาต่ ากว่านี้ก็ได้ ในการจัดหาก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งในส่วนของการจัดซื้อจัดหารถซาเล้งทั้งสองคันน าเรียนต่อสภาแค่นี้ก่อนครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอขอบคุณท่านนายกฯ, ท่านปลัดและหัวหน้าส านักปลัดที่อธิบาย ชี้แจงต่อที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภา ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - ผมไดอ่้านและปรึกษากับเพื่อนสมาชิกสภาแล้ว เห็นควรอย่างยิ่ง รถซาเล้งสองคันนี้
ใช้งานมา 8 ปีแล้ว ช ารุดทรุดโทรม ตอนนี้เสียไปอีก 1 คัน  เอาไปซ่อม ร้านก็ซ่อม
ไม่ได้ ตามที่หัวหน้าส านักปลัดชี้แจง ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเรื่อง
ของขยะตกค้างเป็นอย่างมาก ขยะตกค้างเก็บไม่ทัน เป็นปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้าน
ครับ ผมเห็นความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้าน การจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นการจ่ายตามระเบียบ กฎหมาย พ่ีน้องสมาชิกทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของ
ระเบียบ ที่ผ่านมาจ่ายไม่ได้เพราะติดหลายอย่าง ตอนนี้จ่ายขาดได้  ซึ่งรถซาเล้งทั้ง
สองคันใช้เงินในการจัดซื้อแค่สองแสนกว่าบาท เงินสะสมของเราจ่ายได้ล้านกว่าบาท



~ ๑๕ ~ 
 

จึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งครับ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านเห็นความส าคัญและ
เห็นชอบของการจัดซื้อรถซาเล้งในครั้งนี้ด้วย 

 

นายนเรศน์ ถาวร -  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ญัตติในการจัดซื้อรถ
ซาเล้งทั้งสองคัน ผมเห็นชอบครับ รายละเอียดที่ท ามาแนบท้ายให้สมาชิกได้ศึกษา    
ก็มากพอสมควร ตามสภาพรถที่เราเห็นคือเสียหายมาก ส าหรับรถใหม่ตามภาพดูดี 
เหมาะสม สมควรกับการจัดเก็บขยะ และเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวบ้านที่จะได้รับ
การบริการจากเทศบาลในการจัดเก็บขยะ เป็นภาพที่ดีต่อเทศบาลเรา ผมเห็นชอบใน
ญัตติครับ 

 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ส าหรับญัตติซื้อรถ     
ซาเล้งทั้งสองคัน ผมเห็นชอบครับ ผมขอฝากเรื่องการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้
เจ้าหน้าที่ดูแลสเปคของรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในการขนถ่ายขยะและการ
บ ารุงรักษา ถ้าได้รถใหม่มาแล้วขอให้บริหารจัดการในเรื่องของการบ ารุงรักษา เพ่ือให้
รถสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานรถ ผมเห็นชอบ
ในการจัดซื้อรถซาเล้งในครั้งนี้ครับ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมขออนุญาตครับ พอดีมีประเด็นขึ้นมา ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่แจ้ง
มาว่า ในการจัดซื้อจัดหารถให้ดูของดี มีความเหมาะสม ในส่วนของเทศบาลที่จะใช้
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ  รถซาเล้งดังกล่าวได้มีการสอบถาม   
รถดังกล่าวจะเทท้ายไฮโดรลิคหรือไม่ ผมได้สอบถามและดูรายละเอียด รถดังกล่าว
สามารถเทท้ายได้ครับ รองรับรถบรรทุกขยะที่อัดท้าย ถ้าจัดซื้อจัดหาจะมีแบบนี้
หรือไม่ ทางร้านแจ้งว่ายกท้ายได้ครับ  

 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ประเภทรถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี จ านวน     
2 คัน       โปรดยกมือขึ้นครับ 

  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมส าหรับจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี 
จ านวน 2 คัน      โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ประเภท รถสามล้อเครื่องแบบกระบะบรรทุก ขนาด 150 ซีซี จ านวน 
2 คัน คันละ 102,300.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600.- บาท มติเอกฉันท์ 
ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
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 4.2.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ส าหรับจัดหา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๙๐๓,๔9๑.7๗ 
บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๕๐๘.๒๓ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  2,400,000.-บาท รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

 
นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารอง        

เงินสะสม ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 
๙๐๓,๔9๑.7๗ บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๕๐๘.๒๓ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,400,000.-บาท  

 หลักการ 
ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม จากสภา

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ  เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  ดังนี้ 
ประเภทครุภัณฑ์  : รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน       ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด    ครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
วงเงินงบประมาณ จ านวน  2,400,000  บาท 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน    
1 คัน 
 โดยมีคุณลักษณะเบื้องตน้ ดังนี ้
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ  
รับน้ าหนักมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  

(2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไมน่อ้ยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมน่้อยกว่า 4.50มิลลิเมตร 

(3) รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ าหนักของรถ รวม
น้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสดุไมน่้อยกว่า 2,500 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1 ดวง 
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 เหตุผล 

ด้วยกิจการจัดการขยะมูลฝอย งานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาลซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้างฉัตร  
และน าไปก าจัดในศูนย์ก าจัดขยะมวลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง          
ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบจัดเก็บขยะดูแลพื้นที่ภายในเขตปกครองเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล จ านวน ๗ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ ๖๕.๗๐ ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร
ประมาณ ๖,๖๔๐ คน มี ๓,๑๔๐ ครัวเรือน (โดยประมาณ) โดยในเขตพ้ืนที่มี
หน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยงาน อาทิเช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
๒ แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมประจ าอ าเภอ จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลอ าเภอ      
ห้างฉัตร จ านวน ๑ แห่ง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์อนามัย กลุ่มชาติพันธุ์
ชายขอบและแรงงานข้างชาติ  ส านักงานเกษตรอ าเภอ  และนอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจของอ าเภอห้างฉัตรที่มีผู้ประกอบอุตสาหกรรม และร้านค้า สถานีน้ ามัน
ขนาดใหญ่ อยู่เป็นจ านวนมาก  

สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ล้วนเป็นผู้ก่อปริมาณขยะทั้งสิ้น 
โดยปริมาณขยะคิดเป็น ๖.๖๐ ตัน/วันหรือประมาณ ๒๐๐ ตัน/เดือน คิดเป็นปริมาณ
ขยะทั้งปี ๒,๔๐๐ ตัน (๒๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม) แต่ปริมาณขยะที่สามารถขนย้ายไปสู่
การก าจัดได้เพียงวันละ ๓ – ๔ ตัน/วัน  ซึ่งขยะที่สามารถจัดเก็บได้เป็นเพียงขยะ   
มูลฝอย จ านวนหนึ่งและยังตกค้างในชุมชนอีกจ านวนหนึ่ง คิดเป็นอัตราประมาณ     
๔ - ๕ ตัน/วัน อันเนื่องจากรอบในการจัดเก็บไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ทั้ง ๗ 
หมู่บ้านในหนึ่งวัน และนอกจากนี้ยังมีขยะประเภทขยะอันตรายที่ยังคงตกค้างใน
ชุมชนรอการจัดเก็บอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่บ่อยครั้ง
อันเนื่องจากรถบรรทุกขยะที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมี
เพียง ๑ คัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ยกเทด้วยระบบไฮโดรลิก โดยวิ่งจัดเก็บขยะ
วันละ ๒ เที่ยว น าขยะไปก าจัดในที่ที่ก าหนดได้แก่ ศูนย์จัดการขยะมวลรวมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง ซึ่งมีระยะทางไปกลับไม่น้อยกว่า๓๐ กิโลเมตร ดังนั้นใน
หนึ่งวันจะต้องวิ่งรถในระยะทางมากกว่า ๖๐ กิโลเมตร ประกอบกับสภาพรถบรรทุก
ขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันช ารุดทรุดโทรมอันเนื่องจากการใช้งาน ซึ่งรถคันดังกล่าวได้มี
การจัดซื้อมาปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือประมาณ ๑๑ ปี  
(ปรากฏตามภาพประกอบ) นอกจากนี้ยังต้องมีการซ่อมบ ารุงและเกิดความช ารุดใน
ระหว่างปฏิบัติเป็นประจ า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี 
โดยรถบรรทุกขยะ ได้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ านวน ๗๐,๙๔๕ บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๓๔,๒๓๕ บาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้งบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุง ๗๖,๐๓๐ บาท ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะมียอดส าหรับการซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมในอัตราที่สูงขึ้นไปทุกปี 
เนื่องจากสภาพของโครงสร้างผุและช ารุดเสียหายเป็นพ้ืนที่กว้าง ประกอบกับทาง
เทคนิคช่างผู้ท าการซ่อมแซมแจ้งว่ารถบรรทุกขยะคันดังกล่าวไม่สามารถที่จะตัดผุ
หรือเชื่อมแผ่นสังกะสีส าหรับปะผุได้ เนื่องจากพ้ืนที่ของตัวถังไม่มีเนื้อเหล็กส าหรับ
การเชื่อมต่อและอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากน้ าหนักจาการเชื่อมและประผุ     
หลายครั้งท าให้น้ าหนักของรถไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมยานยนต์      
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หากมีการขับขี่ในสถานการณ์ที่ไม่เอ้ือต่อการขับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ คณะ
ผู้บริหารฯ ได้มีความพยายามที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการจัดหา แต่
ด้วยงบประมาณในการจัดซื้อที่สูงท าให้เกิดผลประทบในงบพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนที่ที่เป็นความจ าเป็นและต้องการของประชาชนทุกปี และรวมถึงการจัดท า
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน แต่ก็มิได้ รับการ
พิจารณาจัดสรรให้ ประกอบกับยอดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) ยอดงบประมาณรับจริง จ านวน ๒๐,๗๖๙,๖๐๘.๕๙ 
บาท ซึ่งต่ ากว่าประมาณการไว้ถึง ๒๖,๘๔๙,๗๙๑.๔๑ บาท ซึ่งจะส่งผลให้การ
ประมาณการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ก าลังจะ
ด าเนินการลดลงจากที่เคยจัดท าประมาณการไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้าน ซึ่งหากจะน า
แผนงาน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก็จะ
ส่งผลให้งบประมาณที่จะใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในเรื่องงบรายจ่าย
ประจ า งบด าเนินงาน และงบลงทุนทุกประเภทซึ่งล้วนมีความจ าเป็นและต้องตั้ง
ประมาณการไว้ตามระเบียบฯ ก าหนด  ท าให้อาจจะต้องตัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับการสนับสนุนการจัดเก็บขยะออกไป จึงเป็นปัญหาทางบริหารในการ
จัดเก็บขยะซึ่งจะส่งผลและสร้างความเดือดร้อนในทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับบริการในอนาคตได้ ซึ่งหากรถที่ปฏิบัติงานมีเพียงหนึ่งคันหากเกิด
ความช ารุดเสียหาย หรือต้องเข้ารับการซ่อมบ ารุงในระยะเวลาหลายวัน ปริมาณขยะ
ที่ตกค้าในชุมชนจะมีจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาโรค
ระบาดต่างๆ เกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะส่งผลต่อการอนุมัติงบประมาณที่มิได้คาดหมายไว้
ไปด าเนินการแก้ไข หรือหากไม่มีงบประมาณที่จะบริหารจัดการได้ก็จะส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง และอาจจะน ามาซึ่งการละเลยและการไม่มี
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ   

การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา 
๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๖๒ ประกอบ มาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึงเห็นเป็นการสมควรขอความเห็นชอบ
พิจารณาขอใช้เงินงบประมาณ ประเภทเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม เพ่ือ
การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวมามาใช้ในการปฏิบัติงานก่อนที่จะเกิดเหตุตามที่ได้กล่าว
ไว้เบื้องต้นต่อไป 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมขอน าเรียนในเรื่องข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเงินสะสมนั้นก็เป็นไปตาม 
เลขานุการสภาฯ เทศบาล ข้อ 89 ที่ได้ชี้แจงไป ขอน าเรียนในส่วนของเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
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รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  
ข้อ ๔๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือ
เป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
(๒) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข
ข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

    

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีท่านนายกฯและท่านปลัดได้น าเรียนต่อสภาอย่างที่ทราบว่า
รถคันดังกล่าวโดยสภาพแล้วมีการซ่อมแซม 3-4 ปีที่ผ่านมามีการซ่อมแซมหนัก
พอสมควร ล่าสุดมาผมได้ให้ช่างค านวณ ปะ ผุ แต่ช่างปฏิเสธว่าถ้าจะท าไม่มีพ้ืนที่   
ในการเชื่อมเหล็ก จึงไม่ได้ท าต่อเชื่อมกัน ปล่อยให้สภาพแบบผุตรงตัวถังรถที่ต้อง
บรรทุกขยะรอบคัน รถมีการเชื่อม ปะ ผุ หลายครั้ง ช่างไม่แนะน า อาจเกิดอุบัติเหตุ
ท าให้เกิดอันตราย ประกอบกับรถคันดังกล่าวในแต่ละวันเฉลี่ยแล้วไม่นับวิ่งในพ้ืนที่
ต้องน าขยะไปทิ้งไปกลับ 4 รอบ หลายกิโลเมตร เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจึงมีมาก
พอสมควร เป็นที่มาที่ไปว่า จึงเป็นความจ าเป็นจะขออนุมัติจากสภาเพ่ือขอจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการด่วน และอีกส่วนหนึ่งรถขยะดังกล่าวที่
จะจัดหาในครั้งนี้ใช้เม็ดเงินอยู่สองก้อนด้วยกัน ไม่ใช่แค่เงินสะสมก้อนเดียว แต่จะมี
เงินส ารองเงินสะสมที่จะมาสมทบกับเงินสะสมที่มีอยู่ในการจัดหา ในทางกฎหมาย
และระเบียบเองเงินสะสมผมได้น าเรียนท่านสมาชิกแล้ว เงินสะสมใช้ระเบียบข้อ 89 
ส่วนเงินทุนส ารองสะสมเองท้องถิ่นสามารถใช้ได้หรือไม่ปรากฏในข้อ 87 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 การใช้จ่ายเงินสะสมจะไม่ลงรายละเอียดเพราท่าน
ปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว หลักเกณฑ์ระเบียบตัวเดียวกัน เงินสะสม
เรามีอยู่ 11,750,380.95 บาท แต่ต้องกันไว้ประมาณสิบล้าน มีใช้ได้หนึ่งล้ าน  
หนึ่งแสนกว่าบาท วงเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทสภาได้อนุมัติจัดซื้อรถซาเล้งไปแล้ว
สองแสนกว่าบาท เพราะฉะนั้นจะเหลือเงินอยู่ประมาณ ๙๐๓,๔92.72 บาท       
เงินเก้าแสนกว่าบาทหากจะน าไปจัดซื้อรถขยะซึ่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดการใช้เงิน
อยู่สองล้านสี่แสนบาทก็ไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาที่ไปว่าหากเงินสะสมใช้หมดแล้ว หาก
ท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องใช้เงินในการจัดหาเพ่ิมเติมก็สามารถเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ 
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แต่จะใช้ได้เท่าไหร่ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 87 ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงข้อระเบียบ
เงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาลเรา ณ ตอนนี้มีอยู่ 9,543,746.85 บาท 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล        
ตั้งประมาณการงบประมาณไว้ จ านวน  ๔๗,๖๑๙,๔๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหกแสน
บาท)ค านวณ ๑๕% ของยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (๔๗,๖๑๙,๔๐๐ X ๑๕% = ๗,๑๔๒,๙๑๐)ยอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนเกิน จ านวน 2,400,836.85
บาท (9,543,746.85  - ๗,๑๔๒,๙๑๐) ถ้ามีเหลือสามารถเอาเงินตรงนั้นมาใช้
จ่ายได้ เป็นอ านาจของสภา แต่ถ้ามีไม่ถึงเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการหากมีความ
ประสงค์จะใช้อยู่ ตอนนี้ต้องน าเรียนว่าสถานการณ์คลังเงินทุนส ารองเงินสะสมเรา    
มี 9,543,746.85 บาท หัก 15% ของรายจ่ายประจ าแล้ว ๗,๑๔๒,๙๑๐ บาท 
มันจะมีเงินที่สามารถใช้จ่ายได้อยู่ 2,400,836.85 บาท ถ้าสภาหรือผู้บริหารจะใช้
เงินในวงเงินสองล้านสี่แสนกว่าบาทนี้ เป็นอ านาจของสภา หากใช้เกินจากนี้ไป เป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นเงินทุนส ารองเงินสะสมเรามีอยู่สองล้าน- 
สี่แสนกว่าบาท แต่จะขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ใช้เพียงหนึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้น 
สาเหตุเพราะว่าเรามีเงินสะสมที่ยังค้างอยู่เก้าแสนกว่าบาท เราต้องขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเก้าแสนกว่าบาทก่อน เก้าแสนไม่เพียงพอต่อการซื้อรถบรรทุกขยะ จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมอีก 1,496,508.23 บาท ขออนุมัติจ่ายรวมไปกับ
เงินสะสม วงเงินที่จะขออนุมัติจ่ายได้ถึง 2,400,836.85 บาท แต่จะขออนุมัติจ่าย
เพียง 1,496,508.23 บาท ไม่เกินวงเงินที่ระเบียบก าหนดไว้ ในส่วนของการ
ก าหนดมาตรฐานครุภัณฑ์บ้าง เนื่องจากว่าผมได้น าเรียนไปเสปกของรถและราคา   
มาจากข้อไหนบ้าง ข้อแรกหน่วยงานใดที่ก าหนดสเปคหรือราคาไว้ให้ใช้อันนั้นก่อน 
เช่น การจัดซื้อรถบรรทุกขยะถูกก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเองจะไม่ซื้อนอกเหนือจากที่ส านักงบประมาณได้
ก าหนดไว้เนื่องจากเป็นมาตรฐานกลาง ที่หน่วยงานรัฐได้ก าหนดไว้อยู่แล้ว พร้อมทั้ง
วงเงินสองล้านสี่แสนบาทก็เป็นราคากลางที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดไว้อยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบราคา ใช้ราคากลางเท่านั้น ขอบคุณครับ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านปลัดและหัวหน้าส านักปลัดที่อธิบาย ชี้แจงต่อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ประชุมสภาขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ญัตติการจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ผมเห็นชอบด้วย 
สภาพรถขยะของเทศบาลเราช ารุดทรุดโทรม ซ่อมหลายครั้งแล้ว แต่ละครั้งซ่อมแทบ
ไม่ได้ ที่ผ่านมาเราทุกคนเห็นสภาพของรถขยะแล้ว ส่วนรายละเอียดในการจ่ายขาด
เงินสะสมในครั้งนี้ ท่านปลัดและหัวหน้าส านักปลัดก็ได้อธิบายชี้แจงเหตุผลแล้ว      
รถคันใหม่ที่จะจัดซื้อก็เป็นรถใหม่ เป็นระบบอัดท้าย จัดเก็บขยะได้มากขึ้นเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ก็อยากสอบถามว่าหากได้รถคันใหม่แล้วรถคันเก่าจะท าอย่างไร   
ให้ทางบริหารพิจารณาด้วย ผมเห็นชอบครับ 
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นายธนกฤต สัญญาเข่ือน -  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน ผมนายธนกฤต สัญญาเขื่อน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ผมเห็นชอบครับ ได้เล็งเห็นว่ารถคันเก่าใช้งานมาแทบไม่ได้ ใช้งาน 
ทุกวัน 3 วันดี 4 วันผุ ก็เห็นชอบที่จะจัดซื้อเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้านเรา 
งบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ค่อนข้างสูง ขอให้ท่านพิจารณาด้วย เพ่ือประโยชน์
ในการใช้งานในวันข้างหน้าต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม
ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะฯ จ านวน 1 คัน
        โปรดยกมือขึ้นครับ 

  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม
ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะฯ จ านวน 1 คัน
       โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ส าหรับ
จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน โดยจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน    
๙๐๓,๔9๑.7๗ บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม เป็นเงิน ๑,๔๙๖,๕๐๘.๒๓ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,400,000.-บาท มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง,           
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

 
4.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ ซึ่งสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -    
แม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 
ดังนี้  

  เดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว 
หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.25 - 
0.50 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงสาย 
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หน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ สุรินสม (บ้านโบสถ์)) จุดเริ่มต้นละติจูด 18˚20  24.8˝ 
ลองติจูด 99˚21  10.6˝จุดสิ้นสุดละติจูด 18˚20  38˝ ลองติจูด 99˚21   9.3˝ 
ใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว 
หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 0.25 - 
0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายหน้าส านักงานเทศบาลฯ ถึงหน้าบ้าน 
ผอ.เสกสันต์ อิญญา-   วิเลิศ) จุดเริ่มต้นโครงการ 538566 E , 2024282     
N จุดสิ้นสุดโครงการ 538142 E , 2024538 N 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ ซึ่งสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 
กันยายน 2563 ขอให้นายกฯ อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อ 
ที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ

 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติข้อ 4.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ ซึ่งสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้มีมติอนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 
กันยายน 2563 ดังนี้  

  เดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.25 - 0.50 เมตร พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ (สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงสายหน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ สุรินสม 
(บ้านโบสถ์)) จุดเริ่มต้นละติจูด 18˚20  24.8˝ลองติจูด 99˚ 21   10.6˝จุดสิ้นสุด
ละติจูด 18˚ 20   38˝ ลองติจูด 99˚ 21   9.3˝ 
ใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 0.25-0.30 เมตร พร้อมป้าย
มาตรฐานฯ (สายหน้าส านักงานเทศบาลฯ ถึงหน้าบ้าน ผอ.เสกสันต์ อิญญาวิเลิศ) 
จุดเริ่มต้นโครงการ 538566 E , 2024282 N จุดสิ้นสุดโครงการ 538142 E , 
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2024538 N ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3      
ขอย้ายจุดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า โดยมีการประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2564 ขอย้ายจากหน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ มาหน้าส านักงานเทศบาลถึงบ้าน 
ผอ.เสกสันต์ อิญญาวิเลิศ เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างประปามาก่อนนั้นและไม่สามารถ
จะด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าได้ จะให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงว่าท าไมต้องย้ายจุด
มาจุดนี้ค่ะ ขอเชิญ ผอ.กองช่างค่ะ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายทวิช จ าปาวัน ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภา เนื่องจาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ได้ท าหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง เนื่องจากว่า 
โครงการเดิมนั้นอยู่ในบริเวณคุ้มบ้านโบสถ์ ปัจจุบันเทศบาลได้รับเงินอุดหนุน -    
เฉพาะกิจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการก่อสร้างเดินท่อเมนประปา
หมู่บ้าน ทั้งหมดทั่วหมู่บ้านเป็นงบประมาณอยู่แปดล้านกว่าบาท ดังนั้น บริเวณ    
บ้านโบสถ์ก็เป็นหนึ่งโครงการที่อยู่ในโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ด าเนินการ
เสร็จไปแล้ว ผมซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลงานก่อสร้างได้ดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
เรื่องการค้ าประกันสัญญางานก่อสร้าง ซึ่งโครงการก่อสร้างท่อเมนในหมู่บ้านยัง      
ไม่ครบสัญญาการค้ าประกัน จึงได้น าเรียนกับทางหมู่บ้านโครงการที่ท่านบรรจุ     
เข้าเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ท่าน
พิจารณาประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในจุดที่มีน้ าท่วมขัง ทางหมู่บ้านได้ประชาคมมาเรียบร้อยแล้วเห็นควร
พิจารณาก่อสร้างบริเวณหน้าเทศบาล หากเราออกเทศบาลไปสถานที่ก่อสร้างอยู่ด้าน
ซ้ายมือของเรา ผ่านโรงสีข้าว ผ่านลงน้ าแม่ฮาว บริเวณหน้าบ้านอาจารย์เสกสันต์    
จะเห็นได้ว่าโครงการเดิมจะมีความยาวอยู่ที่ 250 เมตร แต่โครงการใหม่จะมี     
ความยาวที่ 220 เมตร เนื่องจากว่าตอนที่เราท าประมาณการมันอยู่ในช่วงของเดือน
ที่ผ่านมา ราคาวัสดุก่อสร้างขยับตัวขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบกับความยาวจาก 250 
เมตร เหลือ 220 เมตร แต่ขนาดความกว้างเท่าเดิม เพราะฉะนั้นกองช่างจึงต้องท า
ประมาณการราคางานก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัดที่เปลี่ยนแปลงประจ าเดือน
ทุกๆ เดือน กระผมจึงต้องน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่า สาเหตุที่ต้องลดความยาวของ
รางระบายน้ าลง แต่กองช่างได้ส ารวจความยาวที่แท้จริงแล้ว สามารถระบายน้ าได้อยู่
บริเวณหน้าโรงสีข้าวได้อยู่ จะสังเกตเห็นว่าหากฤดูฝน น้ าจะท่วมขังบริเวณโรงสีข้าว
ตลอด จึงต้องน าเรียนกับท่านนายกฯ เพ่ือเข้าสภาในวันนี้เพ่ือขอน าเปลี่ยนแปลง   
ค าชี้แจงสถานที่ก่อสร้างครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอขอบคุณท่านนายกฯและผอ.กองช่างที่อธิบาย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายนเรศน์ ถาวร - โครงการรางระบายน้ าท าไม่ได้ ตามที่ ผอ.ช่างชี้แจงมา ต้องท าตัวใหม่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมหน้าโรงสีข้าว ผมเห็นชอบครับ จุดเดิมท าไม่ได้ เพราะอยู่ในประกัน
สัญญาท่อเมน หากสภาอนุมัติแล้วขอให้ท่านนายกฯ ท าโดยด่วน เพราะเราได้กันเงิน
ไว้แล้ว หากไม่ท ากลัวโครงการจะตกไปอีก 
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นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการย้าย

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ผมขอน าเรียนก่อนโครงการบ้านแม่ฮาว สายบ้านผู้ช่วย
เจริญ ความจริงถนนเส้นนั้นเป็นถนนที่ถ้าฝนตกน้ าไหลนองเป็นคลอง หากท าเส้นนั้น
ไดจ้ะดีท่ีสุด จะได้ประโยชน์กับพ่ีน้องชาวบ้านมากที่สุด น้ าจะได้ไม่ไหลเข้าบ้านพ่ีน้อง
ประชาชน แต่ท าไม่ได้เนื่องจากติดประกันสัญญาการท าท่อเมนประปา ผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ประชาคมชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันย้ายมาท าหน้า
เทศบาล หากมีโอกาสต่อไป หากท าได้ ขอให้บรรจุโครงการนี้เข้าไปใหม่ ผมเห็นชอบ
กับโครงการนี้ครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง หากไม่ติดข้อกฎหมาย ไม่อยากให้ย้ายสถานที่ เพราะ
ราคาวัสดุอุปกรณ์ก็เปลี่ยนแปลง ราคาขึ้น การยื่นแบบแต่ละครั้งเราท าไว้แล้ว หาก
เปลี่ยนแปลง วัสดุอุปกรณ์ราคาก็เปลี่ยน ผมเสียดายงบประมาณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติม 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
2563 ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3  โปรดยกมือขึ้นครับ 

  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
2563 ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว  หมู่ 3  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 1 รายการ ซึ่งสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันอังคารที่ 29 กันยายน 
2563 ดังนี้  

  เดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว 
หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.25 - 
0.50 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงสายหน้า
บ้านผู้ช่วยเจริญ สุรินสม (บ้านโบสถ์)) จุดเริ่มต้นละติจูด 18˚20  24.8˝ลองติจูด 
99˚ 21   10.6˝จุดสิ้นสุดละติจูด 18˚ 20   38˝ ลองติจูด 99˚ 21   9.3˝ 
ใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 522,700.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง



~ ๒๕ ~ 
 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว 
หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 0.25 - 
0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายหน้าส านักงานเทศบาลฯ ถึงหน้าบ้าน 
ผอ.เสกสันต์ อิญญา-   วิเลิศ) จุดเริ่มต้นโครงการ 538566 E , 2024282     
N จุดสิ้นสุดโครงการ 538142 E , 2024538 N 

  มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน
สภาฯ)  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ -  ผมขอสอบถามเรื่องรางระบายน้ าบ้านปันง้าว ซอยบ้านผู้ใหญ่นพดล มาละเงิน 
ผู้ใหญ่บ้านปันง้าว เมื่อไหร่จะท า หากฝนตกมา น้ าท่วม เอาท่อไปวางในรางระบายน้ า 
ไม่ทราบว่าเป็นสมัยใด มีการล็อกสเปกกันหรือไม่เอารางระบายน้ าไปวางไว้  สงสาร
ชาวบ้าน เวลาฝนตกน้ าท่วมเต็มถนน สอบถาม ผอ.กองช่าง ออกแบบอย่างไรกัน 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ขออนุญาตตอบค าถาม สท.เจริญ เรื่องของรางระบายน้ า ซอยบ้านผู้ใหญ่นพดล 
นายกเทศมนตรีฯ  มาละเงิน ทาง ผอ.กองช่างแจ้งว่าจะมีการซ่อมแซม ตอนนั้นทางช่างได้ประมาณการ

ซ่อมแซมไว้ประมาณสองแสนบาท หลังจากนั้น เหล็กขึ้นราคา ประมาณราคาเป็น
สามแสนกว่าบาท หลังจากนั้นก็ได้ไปดูพื้นท่ีหากจะท าใหม่หมดใช้งบประมาณหกแสน
กว่าบาท แต่ข้าพเจ้าได้ออกพ้ืนที่ไปดูแล้ว ยังมีบางช่วงที่ยังสามารถใช้ได้ จึงมา
ปรึกษากับ ผอ.ช่างว่า ถ้ามันดีแล้ว เหล็กที่ยังดีจะเอาไปไว้ไหน ผอ.ก็เลยแจ้งว่าซ่อม
เป็นจุด ๆ หากเงินงบประมาณเข้ามาแล้วจะด าเนินการซ่อมแซมภายในงบประมาณ 
ปีนี้ แต่จะไม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพราะบางช่วงยังดี เสียดายเหล็กที่ดีจะเอาไปไว้      
ที่ไหน เนื่องจากว่างบประมาณของเราไม่สามารถจะสร้างใหม่ได้ ถ้าสร้างใหม่หมด
งบประมาณไม่เพียง เนื่องจากว่าตอนนี้สถานะการเงินการคลังของเราเงินเข้ามาแค่ 
33 ล้าน เหลืออีกสี่ล้านกว่าเราต้องกันเงินไว้เป็นเงินเดือน รายจ่ายประจ า ที่เรา
ต้องกันเงินไว้ ไม่ใช่จ่ายหมด ประมาณสองล้าน เหลืออีกล้านกว่ารับรองว่ารางระบาย
น้ าซอยบ้านผู้ใหญ่นพดล ได้ท าแน่นอนค่ะ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - ขออนุญาตชี้แจงครับ ถนนเส้นนี้ทางกองช่างได้ออกแบบไว้แล้ว เพ่ือที่จะซ่อมฝาราง
ที่มันช ารุดรวมทั้งบ่าราง ปัจจุบันเป็นเหล็กฉาบซึ่งแช่น้ าอยู่เป็นระยะเวลานาน ผม
คาดการณ์ว่าน่าจะก่อสร้างช่วงที่เป็น อบต.หรือช่วงยกฐานะเป็นเทศบาลใหม่ ๆ 
เท่าที่สอบถามจากช่างสรันต์เพราะเขาอยู่มานานสิบกว่าปีแล้ว ตอนนี้ได้ส ารวจ
ออกแบบไว้แล้วครับ คือประเด็นการก่อสร้างจะเป็นประเด็นว่าจะเปลี่ยนท่อประปา
หมู่บ้าน ปัจจุบันเอาไปวางไว้ในราง ท่อมันใหญ่เหลือพ้ืนที่ที่จะระบายน้ านิดเดียว    
ได้น าเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วว่า จะเปลี่ยนท่อประปาจาก 3 นิ้ว เหลือ 2 นิ้ว เอา
ท่อล็อกปิดไปเลย ทางหมู่บ้านมีปัญหาหรือไม่ ผู้ใหญ่แจ้งว่าไม่มีปัญหาอะไรในส่วน
บริเวณนั้น ส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นใช้น้ าบ่อเป็นส่วนใหญ่ ได้ออกแบบประมาณการ
แล้วได้น าเสนอทางบริหารว่าใช้งบประมาณอยู่สามแสนกว่าบาทเกือบๆ สี่แสน 
เพราะฉะนั้นจะท าสองวิธี จะซื้อวัสดุก่อสร้างมาเปลี่ยนท่อประปาก่อน แล้วลอกราง
ระบายน้ า รอกเอาตะกอนดินที่อยู่ในรางออกไปก่อน บริเวณไหนที่จะซ่อมก็ซ่อมแซม
ไป จะเป็นประมาณนี้ครับ 



~ ๒๖ ~ 
 
นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมนายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ มีเรื่อง
จะเสนอเข้าที่ประชุมสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยจ านวน 7 คน 
(1) ประกอบไปด้วยตัวแทนชุมชนและภาคประชาชน จ านวน 2 คน (2) ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่น 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลปีละ 2 ครั้งและเสนอ  
ผลการประเมินให้กับเทศบาลทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ขยายและ
ยุติในการด าเนินการและด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล    
อย่างอ่ืน เช่น การด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตรวจสอบดูว่าเทศบาลมีแนวทางการบริหารว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หรือไม่และกรรมการ
ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา ไม่ใช่จับผิด ขอความกรุณาในที่ประชุมเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน ในความเห็นส่วนตัวการประชุมครั้งที่แล้วเรา   
ได้มีการประชุมเลือกผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ สท.ชาญณรงค์ แสงบุญเรือง,  สท.อนุพงษ์ ธิรินทอง และสท.อาทิตย์        
แสงบุญเรือง ทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง ถ้าทางที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือเสนอท่านอ่ืน     
ก็ได้ครับ เพราะกรรมการทั้งสองแบบเป็นการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน หากท่านจะเสนอท่านอ่ืนก็ได้ครับ ขอน าเรียนแค่นี้ก่อนครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอสอบถามว่ากรรมการชุดนี้มีก่ีคน  
 

นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ - กรรมการชุดนี้มีสองคนครับ ชุดคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี 3 
คน คนละชุดกัน แต่ที่ผมน าเสนอคือว่าถ้าเราเอากรรมการชุดที่เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนจ านวนสองท่าน เลือกมาสองท่าน เพ่ือว่ารายละเอียด   
ที่จะพิจารณาจะได้สอดคล้องกับการประชุม แต่ถ้าที่ประชุมจะเสนอท่านอ่ืนก็ได้ครับ  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 2 คน ที่ประชุมจะ
เสนอสมาชิกสภาขึ้นมาใหม่หรือพิจารณา 2 ท่านใน 3 ท่านของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก็ได้ครับ ขอให้ที่ประชุมเสนอทีละคนและขอ      
ผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน เริ่มจาก   คนที่ 1 เชิญครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายปริญญา สุวรรณศร 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง เป็นคณะกรรมการ



~ ๒๗ ~ 
 

ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ 1 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
      2. นายสมยศ  ไชยนันตา 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

   - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอื่นอีก 
   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
  

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ คนที่ 1 คือ นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ คนที่ 1 คือ นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
คนที่ 1 คือ นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง ด้วยเสียง๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,    
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคนที่ ๒  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล คนที่ 2 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายนเรศน์  ถาวร 
      2. นายปริญญา สุวรรณศร 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

   - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอื่นอีก 
   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
  
 



~ ๒๘ ~ 
 
นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ คนที่ 1 คือ นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ คนที่ 1 คือ นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
คนที่ 2 คือ นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง ด้วยเสียง๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,    
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - สรุปคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาลฯ กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 2 ท่านคือ นาย

อาทิตย์ แสงบุญเรือง และนายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ขอเสนอการด าเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ประเภท 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

โดยนายพิเชษ ทินอยู่ ผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ล าปาง และนายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ 
ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ได้พ้นจากต าแหน่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาทดแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ   
เป็นกรรมการคนละชุดกับของหัวหน้าเกียรติศักดิ์ โดยเทศบาลจะต้องเสนอรายชื่อ    
ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้อ าเภอห้างฉัตร ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
โดยเทศบาลจะเสนอไปแห่งละ 1 คน อ าเภอจะสรรหาและส่งรายชื่อแจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าปางทราบและด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปางต่อไป ท างานด้านธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ดูความประพฤติการปฏิบัติงานของข้าราชการ  

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็น 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้แทนเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ประเภท

กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 1 คน ขอให้ที่ประชุมเสนอและขอผู้รับรอง
จ านวน 2 ท่าน  

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอท่านประธานฯ ศักดิ์ดา อุปค า เป็นผู้แทนเพ่ือ  
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ประเภทกรรมการผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เนื่ องจากที่ผ่านมาจะเป็น
ประธานสภาเทศบาลครับที่ได้รับเป็นผู้แทนเพ่ือไปสรรหาครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
      2. นายปริญญา สุวรรณศร 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 



~ ๒๙ ~ 
 

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
   - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอื่นอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล)   
  

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้นายศักดิ์ดา อุปค า เป็นผู้แทนเพ่ือเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ประเภทกรรมการผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล”  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่เห็นชอบให้นายศักดิ์ดา อุปค า เป็นผู้แทนเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดล าปาง ประเภทกรรมการผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล”  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบใหน้ายศักดิ์ดา อุปค า ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล เป็นผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ล าปาง ประเภทกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  
แม่ตาล ด้วยเสียง๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน-
สภาฯ)  

 

นางอ าไพ อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรีฯ  รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งวันที่ 24 

กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา และวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่ง  
ที่ผ่านมาเราเคยท ากิจกรรมต่าง ๆ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโรคโควิด-19 ก็คงท ากิจกรรมได้
ไม่เกิน 50 คน ก็ขอเชิญชวนไปถวายเทียนพรรษาในทุก ๆ หมู่บ้าน เช่นบ้านขามแดง 
อยากให้ท่านก านันไปร่วมด้วย เราจะไปในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 
น.  เริ่มจากบ้านแม่ฮาว  ที่ผ่านมาทางเจ้าอาวาสวัดได้บอกว่าไม่เห็นมาถวายเทียน
พรรษานานแล้ว จึงอยากท ากิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในเรื่องของงบประมาณปีนี้
ไม่มี ขอเชิญท่านร่วมท าบุญกัน ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ ปัจจัยส าคัญอยู่ที่ไปถวายเทียน
พรรษา ช่วยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าตามประเพณี วันที่ 23 เป็นวันศุกร์ เวลา 09.30 
น. เริ่มจากบ้านแม่ฮาว บ้านสถานี ปางม่วง บ้านแพะดอนสัก แล้วก็ต่อด้วยบ้านขาม
แดง บ้านหัวหนอง และบ้านปันง้าว ใส่เสื้อสีขาว ขอเชิญทุกท่านไปร่วมด้วยกัน 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ขอเชิญไปร่วมท าบุญร่วมกันค่ะ 

 

นายอภิเดช ศักดิ์ติเดช - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ทุกท่าน ผมนายอภิเดช ศักดิ์ติเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ประเด็นปัญหาเมื่ออาทิตย์ก่อน 

มีการคอมเมนท์หรือการร้องเรียนของบุคคลๆ หนึ่ง ร้องเข้าไปในเพจของเทศบาล   
ห้างฉัตรแม่ตาลเรื่องเกี่ยวกับน้ าประปาของบ้านสถานี ถ้าใครเข้าไปในเพจของท่าน
ที่ตั้งไว้ท่านก็จะเห็นว่าเขาเข้าไปร้องเรื่องอะไร ผมจะแถลงเรื่องความชัดเจนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดขึ้นมา เรามีรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน การร้องเรียนเข้าไปในเรื่องของน้ าขุ่น   
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น้ าแดง ที่ไปที่มาคือ ของบ้านสถานีมีประปาอยู่สองฝั่ง ฝั่งหน้าบ้านผมมีซับเมอร์สอยู่
สองตัว คือมีสองบ่อ ผมตั้งระบบไว้สองอย่าง ระบบแรกคือตั้งไว้ที่ระบบน้ าใส บ่อนั้น
สูบขึ้นมาน้ าจะใสในระดับหนึ่ง ผมตั้งไว้สูงกว่า 70 ซม. อีกบ่อซับเมอร์สอีกตัวน้ าแรง
แต่สูบขึ้นมาน้ าจะเป็นสนิม ตะกอนแดง เนื่องจากตั้งความสูงไว้ต่ ากว่า 70 ซม. ถ้า
ท่านใดที่ใช้น้ าเยอะหรือประมวลการใช้น้ าเยอะทดจาก 70 ซม. เป็น 71 ซม. หรือ 
75 ซม.ระบบน้ าที่สองของซับเมอร์สที่เป็นสีแดง ก็จะท างานทันที หากท างานปุ๊บน้ า
ที่เป็นสีแดงจะเข้าสู่ตัวถังที่เก็บน้ าทันที แล้วถ้าสูบน้ าขึ้นไป น้ าที่มีสีแดงภายใน 3 
ชั่วโมง น้ าจะตกตะกอนเป็นสนิมเหล็กทันที พอดีวันนั้นน้ าเขาใช้เยอะ เพราะมีการซื้อ
ที่ดินใหม่ มีการเดินท่อใหม่ไปในพ้ืนที่ที่มีการซื้อที่ดินใหม่ มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้ 
ช่วงสองสามอาทิตย์ก่อนมันแล้ง เขาก็ใช้น้ าประปาเยอะ ซึ่งเป็นน้ าที่ค่อนข้างใสไปใช้ 
น้ าในระบบซับเมอร์สที่สองก็ถูกใช้ขึ้นมาหากท าให้น้ าเป็นสีแดง มีการร้องเรียนมาใน
เพจหน้าเฟสของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เมื่อกี้ผมได้เห็นบรรยากาศในการกันโครงการของบ้านหมู่ 3 
เรื่องรางระบายน้ า ครั้งก่อน สมัยก่อน นายกฯคนก่อน แต่สมาชิกที่นั่งในนี้เก้าสิบกว่า
เปอร์เซ็นต์เป็นสมาชิกท่ีท างานกับนายกฯครั้งก่อน ได้เข้ามานั่งในสภาแห่งนี้ ประเด็น
ที่หนึ่งผมอยากถามสมาชิกสภาว่าโครงการบ้านสถานีที่ท่านบอกผมว่าเอาเข้า      
เทศบัญญัติแล้วเป็นถังกรองเจ็ดแสนกว่าบาท ตั้งไว้แปดแสนบาท นายช่างและ      
ผอ.กองช่างได้ค านวณดูแล้วไปวัดพ้ืนที่จริงและถ่ายรูปตอนที่ผมชี้ พ้ืนที่จริงแล้ว 
ประเด็นที่ 1 ผมขอสอบถามท่านประธานสภาครับยังอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
หรือไม่ ประเด็นที่ 2 ถ้าไม่ได้กันเงินหรือปล่อยให้ตกไป ประเด็นที่สองกราบเรียน
ท่านประธานสภาสู่ท่านนายกฯอ าไพ อวนศรีว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
สิ่งที่ผมน าเรียนตรงนี้ ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา คนที่เขารู้เขาก็เข้าใจ คนที่ไม่รู้จะหา
ว่าผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเพิกเฉย ท่านลองไปดูครับ บ้านสถานี
ประปาหมู่บ้านสะอาดสะอ้าน ผมให้คณะกรรมการตัดหญ้าตลอดสามเดือนครั้ง การ
เก็บเงินพ่ีน้องชาวบ้าน 500 บาท/บ้าน ที่มาสร้างแทงค์กักเก็บน้ า ผมได้พูดไปแล้ว 
ไม่อยากพูดอีก นี่คือสิ่งที่คณะกรรมการประปาหมู่บ้านรู้สึกน้อยใจว่าท าไมถึงเป็น
แบบนี้ ผมเองก็ต้องรับหน้ารับปาก และน ามาสู่กระบวนการทางสภาในวันนี้ สิ่งที่มัน
หายสิ่งที่มันไม่ได้กันเงินไว้ สิ่งที่ตกไปแล้ว ไม่ว่ากัน ท าใหม่ โอนใหม่ แต่ผมอยากได้
ยินความชัดเจนจากท่าน ผมไม่ได้ขัดเรื่องรถขยะ เพราะนี่เป็นหน้าเป็นตาของพวกเรา
ชาวท้องที่ ท้องถิ่นของห้างฉัตร ยินดีด้วยซ้ าละสนับสนุน แต่ผมมาดูงบประมาณแล้ว 
ตามข้อ 89 และข้อ 87 ในข้อ 87 ที่เป็นเงินทุนส ารองเงินสะสมยังเหลือเงินอีก
ประมาณหนึ่งล้านบาท ผมได้ทราบระเบียบการใช้ก็ใช้เพราะการเร่งด่วน ผมถามว่า
น้ าเป็นการเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ นี่คือประเด็นที่สามที่ผมถาม ถ้าเราจะใช้เงินตัวนี้ไป
สร้างถังกรองจ านวนเจ็ดแสนกว่าบาท ท่านประธานสภาจะพิจารณาอย่างไร หรือ
ท่านบอกว่าเอางบประมาณที่จะเข้ามาผมก็ไม่ว่ากัน วันนี้ผมขอความชัดเจน สมัยนี้ 
คงไม่เหมือนสมัยที่ผ่านมา เราได้คุยกันแล้วแต่มันไม่ชัดเจน ผมในฐานะผู้เข้าร่วม
ประชุมในฐานะฝ่ายปกครองจึงเข้ามาเสนอ ไม่ได้ว่า ไม่ได้ท้วงหรือติงสมาชิกที่อยู่ตรง
นี้ ของบ้านแม่ฮาวเอาโครงการน้ ามาเป็นอันดับหนึ่ง ผมไม่ได้ว่านะครับ แต่พวกเรา
อาจจะไม่เห็น อาจจะลาง อาจจะเลือนในเรื่องพวกนี้ ผมจึงขออนุญาตทุกท่าน ผม
เป็นด่านหน้าต้องชี้แจงประชาชน ผมเห็นหลาย ๆ ท่านเข้าไปโพสต์เพจเทศบาลต าบล
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ห้างฉัตรแม่ตาล ผมไม่ได้ว่าเขานะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องจริง น้ าก็แดงจริง แต่
น้อยใจว่าคณะกรรมการไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาชมเชยเพราะเคสนี้เป็นปัญหาเรื่องน้ า
แค่หกถึงเจ็ดบ้าน เราก็ท าทุกวิถีทางผมอยากให้ทางสภาช่วยน าเรียนให้ผม และ
บันทึกไว้ในวาระการประชุมในครั้งนี้ด้วย ผมขอขอบคุณครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ผมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่อภิเดชที่ได้ชี้แจงปัญหาให้สภาได้รับทราบ ผมจะให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงนะครับ สภาและทางผู้บริหารจะพยายามหาวิธีแก้ไข ผมอยากให้

ปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้านเราได้รับการแก้ไข ยังจ าได้ถึงค าพูดที่ได้พูดไว้ซึ่งวันนี้เราจะ
กลับมาแก้ไขกันในปัญหาบางอย่าง ท่านนายกฯ ก็เพ่ิงเข้ามาท างานได้สองเดือน การ
บริหารงานขอยอมรับในข้อปัญหาที่ผู้ใหญ่ได้แจ้ง ก็จะหาวิธีการว่าจะท าอย่างไร เรามี
หน่วยงาน เช่น กองช่าง ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ ก็จะเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงอธิบายครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านสถานี ผมขอตอบประเด็นแรกงบประมาณที่ตั้งไว้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานที่จะก่อสร้างถังกรองระบบประปาหมู่บ้านบ้านสถานี ผมขอน าเรียนว่า
เราได้น าเรียนกับผู้บริหารชุดเดิมว่าบ้านสถานีประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา
หมู่บ้านอยู่แล้ว ทางหนึ่งในคณะผู้บริหารได้หยิบยกขึ้นมาว่ากรณีบ้านสถานีเราได้เงิน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีไปทุกปี เผื่อบางทีอาจจะได้เงินงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทางผู้บริหารเลยพับโครงการถังกรอง      
ไว้ก่อน หมายความว่าถ้าเราพูดง่าย ๆ คือให้โครงการนี้ตกไปก่อน เอาโครงการที่
งบประมาณมีน้อยมากันเงินงบประมาณไว้เพ่ือที่จะได้ด าเนินการก่อสร้างได้อยู่     
ส่วนเรื่องการของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเราก็ได้ด าเนินการไปทุก ๆ ปี โดยเฉพาะ
ล่าสุดผมจ าได้ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านประสานมาขอให้ผมขอระบบประปาหมู่บ้านในระบบ
ป๊อกแทงค์ ว่าถังกรองส าเร็จรูปรวมทั้งระบบอยู่ในนั้นหมด งบประมาณอยู่ห้าล้าน
กว่าบาท เราก็ได้ด าเนินการขอแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ ในปี
ถัดมาในงบประมาณปี 2564 เราได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและส านักงานน้ าแห่งชาติ หรือ สนทช. มีหมู่ 8, 4 และ 3 ขอไป
สามหมู่บ้าน เท่าท่ีได้รับการประสานจากท้องถิ่นจังหวัดมาจะได้ข่าวดีที่บ้านหมู่ 3 แต่
ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ แต่เข้าไปที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณแล้ว ส่วนของหมู่ 4 ขอดูของ สนทช. อีกครั้งครับ ขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

 

นายอภิชาติ สุภากุล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ผมรู้สึก 
ก านันต าบลห้างฉัตร ดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา ผมได้เข้าประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการควบคุม

โรคของจังหวัดล าปาง ท่านนายกฯ ก็เข้าร่วมด้วย เป็นสถานการณ์เรื่องควบคุมโรค  
โควิด-19 ก็เป็นการถกเถียงกันพอสมควร การขออนุญาต การอ้างอิงต่าง ๆ จะได้มี
กฎหมาย ตอนนี้มี พรก.มาตรา 19 การเป็น การตาย การจัดงาน ไม่มีคนรับรอง 
ท่านนายอ าเภอคนใหม่ สาธารณสุขอ าเภอก็รับรองไม่ได้ มีแต่จังหวัดรับรองได้อย่าง
เดียว ขอฝากไว้ งานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืองานตาย ถ้าลูกมาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว
นะคับ หากไม่กักตัวโดนจับเลยนะครับ มาตรการออกมาแล้ว ฝากผู้น าและ สท.       
ทั้งสองเขตด้วย ก็น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิด ระบาดหนักแล้ว เราก็
ควรปฏิบัติตาม ในฐานะก านัน ควบคุมลูกบ้าน ก็ขอแจ้งไว้นะครับไม่มีใครอนุญาตให้
จัดงานได้นะครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ ขอให้นายกฯ เสริมก านันด้วยนะครับ  
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นางเพลินพิศ สองแคว - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ขอชี้แจง
คร่าว ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เราตั้ งประมาณไว้ในเทศบัญญัติอยู่ 
47,619,4000 บาท ปัจจุบันผ่านมาถึงเดือนกรกฎาคม เราได้รายรับจริงอยู่ 
33,431,892.31 บาท  ส่วนต่างระหว่างประมาณการในเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
กับท่ีเราได้รับจริงตอนนี้เรายังคงค้างเงินที่ยังไม่ได้รับอยู่ประมาณ 14,817,507.69 
บาท ซึ่งเหลือเวลาอยู่สามเดือนคือกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ว่าสิบสี่กว่าล้าน
จะเข้ามาหรือไม่ แต่ตามท่ีคาดการณ์ไม่น่าจะถึงแน่นอน แต่จะเข้ามากี่ล้านต้องรอลุ้น
เป็นเดือน ๆ ไป ทุกวันนี้สถานการณ์คลังของเทศบาลเราอยู่ได้เป็นเดือน ๆ ไป 
สถานะการเงิน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อยู่ในมือทุกท่านแล้ว เรามีรายรับจริง
อยู่ที่ 33,431892.31 บาท รายจ่ายจริง 29,292,109.90 บาท ในส่วนต่างอยู่  
4,139,782.41 บาท จะเป็นเงินในระบบบัญชีของเรา ซึ่งทางกองคลังได้เตรียมการ
ไว้ส าหรับการจ่ายและรายจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าสวัสดิการ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าใช้จ่ายประจ า
และเงินอุดหนุนต่าง ๆที่จ าเป็นจะต้องจ่ายที่ขอมาในเทศบัญญัติที่เราอนุมัติแล้ว หาก
หน่วยงานขอมาเราก็ต้องจ่าย ประมาณการไว้ทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ 
2,007,360 บาท หักแล้วเรามีเงินที่สามารถใช้ได้ 2,132,422.41 บาท ซึ่งเงิน 
ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปบริหารซึ่งตามที่ประชุมกับท่านนายกฯ ท่านได้วางแผน    
ที่จะท าโครงการอยู่ ซึ่งน่าจะใช้วงเงินตรงนี้ หากจะให้ไปก่อสร้างโครงการใน        
เทศบัญญัติฯ คงท าได้ไม่หมด อาจจะได้เป็นบางโครงการ เพราะเงินเหลือน้อย และมี
ส่วนต่าง  ๆ ที่ได้ขอเงินอุดหนุนเข้ามาทั้งทางโรงเรียน หมู่บ้านซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะ
อุดหนุนได้หมดอยู่ในดุลพินิจของท่านนายกฯ ว่าโครงการไหนมีความส าคัญก็จะให้
เป็นบางโครงการไป ตอนนี้คือเงินที่เราสามารถใช้ได้ 2,132,422.41 บาท คือ
สามารถบริหารได้ แต่ในส่วนนี้เรายังไม่ได้กันของเดือนสิงหาคมไว้ ตอนนี้เรากันแค่
เดือนกรกฎาคมให้เราอยู่รอดก่อน มีเงินเดือนกันก่อน แต่จะมีเงินรายรับเข้ามาใน
เดือนกรกฎาคมนี้อีก อาจจะเข้ามากลางเดือนหรือปลายเดือน เราไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเข้ามากี่ล้าน แต่ถ้าเข้ามาก็คงคิดว่าสามารถจ่ายเงินเดือนและ
รายจ่ายประจ าได้เท่านั้น อาจจะมีส่วนต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ ที่จะเพ่ิมข้ึนมา หรืออาจจะ
ได้น้อยก็ได้ เพราะบางเดือนก็สูง บางเดือนก็ต่ า ไม่สามารถคาดคะเน สถานะการคลัง
ของประเทศได้เลยว่าจะอุดหนุนให้เราแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ ก็อยู่เป็นไปตามเอกสาร 
หากท่านใดสงสัยเรื่องรายรับ รายจ่าย สอบถามได้นะคะ 

 

 นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ - การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ขอประสานทุกท่าน     
พร้อมเพรียงกันในเวลา 09.00 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม        
ท่านนายอ าเภอห้างฉัตรจะมาด้วยตัวเอง พร้อมกัน ณ ตลาดสดบ้านแม่ฮาว การ     
แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน ติดบัตรด้วยนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีใส่เสื้อสีเหลือง 
กางเกงสุภาพครับ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ขอแจ้งเรื่องแผนพัฒนา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ คงจะประสานกับท่านสมาชิกทุกท่าน
ในการทบทวนแผนเก่า เพราะตอนนี้แผนของเทศบาลที่ก าหนดไว้ ปี 2561-2565 
ก็จะหมดในตอนที่เราจะท างบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่ม       
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ท าแผนปี 2566 - 2570 ขอให้ท่านสมาชิกน าแผนเก่ามาโครงการไหนที่มันตกค้าง
ก็เอามาทบทวน อันใดที่ตกค้างก็จดไว้ด้วยจากนั้นก็ประสานไปยังหมู่บ้าน ผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้านในการยกร่างแผนฯ ปี 2566-2570 บริหารให้อยู่ในห้าปีที่จะ
มาถึงโครงการจะท า จ าเป็นเร่งด่วนก็ใส่ไว้ในปี 2566 รองมาได้ก็ 2567, 2568, 
2569 และ 2570 และรวมถึงที่แจ้งมาตลอดเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า ก็ขอให้
ระบุพิกัด ระบุจุด สายบ้านไหน ถนนเส้นไหนด้วย ซึ่งอันนี้ผมขอแจ้งคร่าว ๆ ไว้ก่อน 

  

  - เรื่องที่สองการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อของจังหวัดล าปาง ประเด็นนี้มีผู้เข้าร่วม
ประชุมด้วยคือพ่อก านัน แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เข้าร่วมรับฟัง ศูนย์อนามัยชาวเขา
หรือศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ อยู่เขตต าบลห้างฉัตรของเรา จะมีการก่อสร้างเตาเผา
ขยะติดเชื้อซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลของเรา ประเด็นขึ้นมาว่าโครงการนี้เป็นมาอย่างไร
เท่าที่ทราบมาคือจะด าเนินการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม มีการพูดคุยประชุมกันไป
สองครั้งแล้ว ล่าสุดเองประชุมเมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา มีประเด็นว่าจะสร้างเตาเผา
ขนาดอยู่  100 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในการเผาขยะติดเชื้อและจะรับขยะจาก
โรงพยาบาลในเขต ตอนแรกว่าจะรับแค่ในเขต แต่ตอนนี้ทราบมาว่าจะรับจาก
โรงพยาบาลต่าง ๆในเขตจังหวัดล าปางของเรา ผู้ใหญ่อภิเดชได้เสนอถามว่าจะมี
คณะกรรมการเครือข่ายเข้ามาดูแลหรือไม่ ได้พิจารณาร่วมกัน ในส่วนของส่วน
ราชการเองก็เป็นห่วงเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของพ่ีน้องบ้านเรา จากการ
ประชุมวันที่ 10 ที่ผ่านมา ท่านนายกฯ เองได้สั่งการให้ท าหนังสือแจ้งไปยังศูนย์
อนามัยชาวเขา ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าโครงการดังกล่าวเพ่ือจะควบคุม
ด าเนินการการก่อสร้าง ขอทราบรายละเอียดสองสามประเด็นด้วยกัน ศูนย์อนามัย
ชาวเขาได้แจ้งหนังสือกลับมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ประเด็นที่ 1 โครงการดังกล่าว
ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ตามหนังสือที่แจ้งมานะครับว่า ได้มีการ
สัมภาษณ์รายบุคคล ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ถนนจามเทวี ตั้งแต่โรงพยาบาล   
ห้างฉัตรจนถึงพันทิพย์อพาร์ทเม้น อันที่สองได้ประชุมตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ครั้ง รับฟังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ฯ, 
รับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันนี้ผมคิดว่าน่าจะรวมถึงผู้ที่เข้าประชุมของอ าเภอด้วย
ครั้งก่อน ประเด็นเรื่องอ่ืนจะถามว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาอย่างไรบ้าง ก็แจ้งเข้ามา
ว่าศูนย์อนามัยชาวเขาเคยเป็นศูนย์ Local Quarantine หรือสถานที่กักตัวเพ่ือ
สังเกตอาการความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโควิด ได้รับงบประมาณมาจากงบกลาง รายกาย
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ เป็นโรงเรือนเตาเผาขยะ กว้าง 7 เมตร ยาว 9 
เมตร สูง 6 เมตร จ านวน 1 โรงเรือน เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 
กิโลกรัมต่อชั่วโมงอันนี้เปลี่ยนไปนะครับจากที่ประชุมครั้งแรกบอกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  ประเด็นที่ 3 แผนการด าเนินงาน สถานที่ในการ
ก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างโรงเรือน ด าเนินการภายในบริเวณของศูนย์อนามัยกลุ่มชาติ
พันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ การติดตั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ คาดว่าจะสามารถ
เริ่มด าเนินการได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้เวลาด าเนินการไม่เกิน 90 วัน 
ในส่วนประเด็นของการจัดท ารายงานด้านสิ่งแวดล้อม ทางศูนย์อนามัยชาวเขาแจ้ง
ตอบกลับมาว่าโดยระเบียบแล้วการก่อสร้างเตาเผาไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีรายงาน
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก็เลยไม่ได้จัดท า ตอบกลับมาสี่ประเด็นด้วยกัน ผมจึงขอ
แจ้งคร่าว ๆ ไว้ก่อน ซึ่งในส่วนของการที่เราจะรับรู้ร่วมกันทางนายกฯ ท่านก็ได้
ประสานกับเทศบาลต าบลห้างฉัตรควบคู่กันเพราะว่าอยู่ชิดติดกันได้รับผลกระทบ
ร่วมกัน เท่าท่ีดูในส่วนของเอกสารที่ผมได้รับมาคือคุณภาพด้านมลพิษ ด้านมลพิษจะ
มีสารที่ก่อให้เกิดโรคประมาณ 10 สารด้วยกัน เช่น สารซัลเฟอร์, ออกไซต์ไนโตรเจน
, ไฮโดรเจน, ฟลูออร์ไรด์, ไดออกซิน, ฝุ่น, สารทึบแสง, ปรอท, แคดเมียม, ตะกั่ว สาร
หนัก ๆ ทั้งนั้น จะมีผลกระทบถึงน้ า หากมันตกไปในน้ ามีเหมืองแร่ต่าง ๆ ที่เราได้ยิน 
สารปรอทก็มีผลต่อสุขภาพ หนึ่งในนั้นครับสารไดออกซิน คือสารก่อมะเร็ง คือสารที่
อยู่ในโฟมที่เมื่อก่อความร้อนเกิดสารก่อมะเร็ง สิบตัวด้วยกันที่จะเกิดขึ้นมาแต่เขา
ไม่ได้รายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ผมเสนอในส่วนของงานวิชาการที่ผมได้ดู
มาประกอบ เราจะท าอย่างไร สอบถามอย่างไร ระหว่างผู้น าพ้ืนที่ของเทศบาลทั้งสอง
แห่ง ก็จะมีการพูดคุยเพราะโครงการนี้จะลงเดือนหน้า เดือนสิงหาคม ผมจึงแจ้ง     
ทุกท่านทราบ 

 

  - เรื่องการจัดการฌาปนสถานของเทศบาล อย่างที่ทราบปัจจุบันของเรามีสาม
หมู่บ้าน และของเทศบาลห้างฉัตรอีกสองหมู่บ้าน ในการใช้ฌาปนสถานร่วมกัน เป็น
ภารกิจที่ เทศบาลได้ดูแลอยู่  มีประเด็นร่วมกันคือเราจะท าอย่างไรที่จะดูแล 
บ ารุงรักษา ปรับปรุงฌาปนสถาน เพราะใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนหนึ่งแล้วมาจากการ
เข้าไปบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง เนื่องจากเป็นภาระของเทศบาลเราในการดูแล และ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คลังของเราตามที่ท่าน ผอ.กองคลังได้รายงานไป ท าให้เรา   
ไม่มีเงินเพียงพอ นายกฯ ก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าจะท าอย่างไรที่ประสานกับเทศบาล
ห้างฉัตรในการขอรับเงินสนับสนุนในการดูแล บ ารุงรักษาฌาปนสถานแห่งนี้ ก็มีการ
พูดคุยระหว่างผู้ใหญ่บ้านในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปว่าทางเทศบาลห้างฉัตรก็พร้อมที่จะ
เข้ามาช่วยเหลือกับเราในปีต่อไป เทศบาลเราก็ต้องท าต่อไปเพราะหน่วยงานหลักใน
การดูแล ก็ต้องตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งเข้าไปดูแลอยู่แล้ว ในส่วนของเทศบาล      
ห้างฉัตรก็จะมีเงินอุดหนุนเข้ามาช่วยซ่อมแซม ก็จะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะปรับปรุง
บูรณะตรงไหนบ้าง ประเด็นที่สองฌาปนสถานอยากให้มีการบริหารโดย
คณะกรรมการจะได้หรือไม่ เพราะมีคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายทั้งของเทศบาล       
ห้างฉัตรและเทศบาลเรามาช่วยกันดูแล ติดตาม ขาดเหลือตรงไหนจะได้จัดการและ
คณะกรรมการชุดนี้จะไปบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม เพราะปัจจุบัน
เราเก็บค่าธรรมเนียมแต่เราก็ต้องเอาเงินรายได้ของเราเข้าไปจุนเจือ เพราะศพละ 
1,500 บาท บริหารจัดการแล้วไม่เพียงพอ คณะกรรมการเข้าไปจะเข้าไปดูแลไม่ว่า
จะเป็นค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางเทศบาลทั้งสองแห่งจะเข้าไป
ดูแลสถานที่ อันนี้คือความคืบหน้า ซึ่งคณะกรรมการเองท่านปลัดของเราท่านก็หยิบ
ระเบียบต่าง ๆ มายกร่างก าหนดคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ส่วนการ
ด าเนินการของคณะกรรมการยังไม่ได้เริ่ม หากมีความคืบหน้าอย่างไรในการประชุม
สภาครั้งต่อไปจะมาน าเรียนให้ท่านได้รับทราบอีกครั้ง 

 

 - เรื่องการก าหนดแนวเขต ท่านนายอ าเภอห้างฉัตรก็ได้มาประชุมมอบนโยบาย เราก็
ได้เข้าร่วมทุกคน ก็มีปัญหาเรื่องการทับซ้อนของแนวเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอขึ้นมา ท่านนายอ าเภอมอบหมาย
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เรียบร้อย สรุปแล้ว เนื่องจากหากเราพูดกันก็จะเป็นการตกลงกันระหว่างบุคคลของ 
อปท. แต่ไม่เป็นหลักฐานทางราชการ ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้
ออกประกาศแบ่งเขตมาก่อน เอามาก่อนให้ทุกแห่งไปหาประกาศแนวเขตของตนเอง
และมาจัดระวังแนวเขต ก็จะเห็นจริงๆ ว่าแนวเขตของประเทศไทยเป็นแบบนี้ แล้ว
เขตตามพ้ืนที่เองเป็นแบบไหน เช่น บ้านปางม่วง ขยับออกไปอยู่เขตของที่อ่ืนหรือไม่ 
เราจะขีดออกให้เราหรือเราจะขีดให้เขาไป รวมถึงเขตบ้านปงยางคกด้วยนะครับ วันนี้
จึงยังสรุปไม่ได้ว่าเมื่อไปยึดแนวเขตของกระทรวงมหาดไทยมาวางมาต่อกันแล้วมา  
ตกลงอีกครั้ง ส่วนการจัดสรรเขตใหม่เป็นเรื่องยาวเลยครับเพราะว่าต้องเข้ากฎหมาย
อีกหลายฉบับ แต่หากยืนยันเอาระเบียบประกาศของกระทรวงมหาดไทยเราต้อง      
ยึดอันใหม่ เขตหมูบ่้านใหม่ อันไหนที่เป็นของที่อ่ืนก็ต้องยึดตามนั้น 

 

 - ผมขออนุญาตแจ้งศูนย์ด ารงธรรมของเราได้รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการ
ก่อสร้างทับกีดขวางทางน้ าที่บ้านหัวหนอง ผม และ ผอ.กองช่าง และงานนิติกรได้   
เข้าไปดูว่าเกิดจากอะไร มีการถมทางระบายน้ าและท าให้น้ าผ่านไม่ได้ ผมจะชี้พิกัด
จุดนะครับ ตรงนี้คือปั๊มเชลล์ที่บ้านหัวหนอง มาตรงหลังปั๊มเชลล์ที่ตรงนี้เป็นที่ของ
อดีต สท.สุพรรณ ประเด็นว่าที่ตรงนี้น้ าทั้งหมดจะไหลมาจากฝั่งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ผ่านลงมาตรงนี้ ตรงนี้จะไม่มีร่องเหมือง ร่องน้ าสาธารณะจะอยู่อีกจุดเป็นเหมืองไส้ไก่
แต่มันตัน ทุกทีน้ าทั้งหมดจะไหลมาแล้วมีเหมืองสาธารณะรับน้ าทั้งหมด ตรงนี้ไม่มีที่
รับน้ า น้ าจะไหลลงเหมืองหมด เมื่อก่อน สท.สุพรรณจะขุดร่องน้ าในที่ดินของเขาเพ่ือ
ผันน้ าให้ผ่านที่ของตนเองให้น้ ามันระบายได้ จากนั้น สท.สุพรรณต้องการใช้ที่ดินจึง
ได้ถมดินในที่ของ สท.สุพรรณ ซึ่งก็ไม่ผิด พอฝนตกชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้จะเดือดร้อน
เลยครับ เพราะน้ าที่มาจะไม่มีที่ลง น้ าจะท่วม แล้วต้องท าอย่างไร ดูแล้วความขัดแย้ง
หรือผลกระทบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล มันเกิดจากสภาพพ้ืนที่เองไม่เ อ้ือ ต้องแก้
โดยการท าโครงการเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งหากเราไม่แก้  สท.สุพรรณเป็นห่วงว่าหาก      
ที่ตรงนี้แกขายไป น้ าที่จะไหลจากถนนไปตรงนี้ จะไปไม่ได้ จะผ่านถนนแล้วเข้าท่วม  
ที่นาด้านนี้ สอบถามว่าน้ าเยอะหรือไม่ สท.สุพรรณก็ตอบว่าน้ าเยอะพอสมควรในช่วง
น้ าหลาก ต้องการท าอย่างไรให้น้ าสามารถไหลผ่านไปทางสาธารณทางเดิม ใช้ท่อ
ใหญ่ครับต้องใช้ท่อขนาด 1 เมตร วิธีแก้ก็คือถนนด้านบนมีท่ออยู่แล้ว น้ ามันมา
ทั้งหมดตรงนี้ที่ถมแล้ว น้ าจะต้องส่งผ่านจากตรงนี้มาท่อหลัก แต่ตรงนี้มันตันอยู่ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางท่อน้ าตามถนนเส้นนี้มา ตอนแรกก็มองว่าหากให้น้ า
ผ่านมาทางนี้แก้ไม่จบนะครับ กรณีถ้าที่ตรงนี้ขาย ช่างประมาณว่าต้องใส่ท่อ 60 ซม. 
ถึงจะให้น้ าไหลผ่านได้ แต่ปัญหาคือว่าถ้าเราจะวางท่อ เจ้าของที่รอบ ๆ จะยินยอม
หรือไม่ เพราะอาจจะมีการรื้อรั้วบ้านหลายจุด สท.สุพรรณก็แจ้งว่าไม่มีปัญหา 
รับปากว่าจะคุยให้ ทาง ผอ.กองช่างก็ได้ประมาณการงบประมาณ 60 เมตร ใช้ท่อ 
60 ใช้งบประมาณแสนกว่าบาท ชาวบ้านตรงนี้ก็ได้รับประโยชน์สามารถเจาะผ่านมี
ทางน้ าสาธารณะให้น้ าไหลผ่าน เพราะทุกวันนี้มันตันไม่มีทางน้ าไหล ตรงนี้ สท.
สุพรรณก็ไม่ได้ผิดอะไร ที่นาที่ชาวบ้านจะบริจาคให้หลวงสร้างตรงนี้เราต้อง     รีบ
เปิดทางให้ชาวบ้าน ผมขอน าเรียนต่อสภาเพ่ือจะแจ้งให้ทราบว่า สท.เขตสองช่วย
ดูแลชาวบ้านบ้านหัวหนองให้ด้วย ส่วนจะหยิบมาท าตอนไหนนั้นเป็นดุลพินิจของ
สภา แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าน้ ายังผ่านได้อยู่ สท.สุพรรณยังไม่ได้ถมที่ 
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แต่ได้ขายที่ดินไปแล้ว สท.สุพรรณก็เป็นห่วงว่าถ้าเจ้าของที่ดินคนใหม่ถมที่จะเกิด
ปัญหา ขอน าเรียนเท่านี้ครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี -ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 มีปัญหาในเรื่องของน้ าประปา มีปัญหาอย่างมากน้ าขุ่นแดง 
นายกเทศมนตรีฯ มาก ชาวบ้านก็ร้องขอมาถ้าข้าพเจ้าได้เป็นนายกฯ ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา

ให้ด้วย ก็ได้เข้ามาเป็นนายกฯ แล้ว ก็ได้ดูเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปามี
ปัญหา เราจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ก็มีโครงการหนึ่งคือเจาะบ่อบาดาล แต่ก็มี
อยู่แล้ว ในส่วนของการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ได้สอบถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าได้
มีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือไม่ ก็ได้รับค าตอบมาว่า ท า ก็ขอให้น ามาส่งให้
เทศบาลได้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ลืมว่าต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  
ส่วนเงินทุนส ารองก็เหลืออีกล้านกว่าบาทก็สามารถจ่ายได้ หากว่าเป็นความจ าเป็น
และเร่งด่วน ปีที่ผ่านมานายกฯ ได้เข้ามาประมาณไม่ถึงสองเดือนเลยได้สอบถามว่าปี 
2563 เงินหายเกือบห้าล้าน ถ้าหากว่ายังเป็นปัญหาแบบนี้ก็จะท าแบบเร่งด่วนได้
โดยเฉพาะปี 2564 ที่คงเหลือ แต่ปี 2564 ก็ยังค้างโครงการหลาย ๆ เรื่อง บ้าน
สถานีไม่ต้องห่วงได้แน่นอน ขอให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านส่งรายรับ – รายจ่าย
เข้ามา เพ่ือจะได้ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน อย่างนี้จะได้ชัดเจนว่า สท. ไม่นิ่งแน่นอน 
เป็น สท.เขตสอง ก็รับปากจะท าให้แน่นอน อีกเรื่อง เรื่องส าคัญเสริมท่านก านัน
อภิชาตนะคะว่า ทางสมาชิกสภานะคะดิฉันได้ไปประชุม ทางอ าเภอให้แจ้งทางผู้น า 
สมาชิกสภา ในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 หากว่าเพ่ือนหรือญาติของท่านมาห้าม
สังสรรค์กันนะคะ โดนทันทีนะคะ ผิดตามมาตรา 9 ของ พรก.ฉุกเฉิน ดังนั้นขอฝาก
ตรงนี้ด้วยนะคะ ยิ่งถ้าเป็นสมาชิกสภาติดโควิด-19 ดังทั่วประเทศนะคะ น าเรียนให้
ท่านทราบขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19  ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาทุกท่านที่เห็นชอบโครงการต่างๆ ที่บริหารเสนอมา เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้กับ
พ่ีน้องชาวบ้าน ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน

วันนี้ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.50 น.  
 
 

 
(ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก   แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 

                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
27  กรกฎาคม  2564 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4 มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ            
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   

        (ลงชื่อ)          นเรศน์  ถาวร      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                            (นายนเรศน์  ถาวร)                   
                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)         สมยศ  ไชยนันตา        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                           (นายสมยศ  ไชยนันตา)                   
                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
               

(ลงชื่อ)       วสันติ์  ปราบพุทจา      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายวสันติ์  ปราบพุทจา) 
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ..............เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อ    
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖4  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)            ศักดิ์ดา อุปค า      
       (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 

                  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  

  
  


